
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 

วันพธุที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
    (ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) 
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๓. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๕. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
       (นายสมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
       (นายสชุาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 

   (นายอกนษิฐ  คลังแสง ที่ปรึกษาฯ แทน) 
๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ   กรรมการ 

   สงัคมแหงชาติ (นางสวุรรณี คํามัน่ ที่ปรึกษาฯ แทน) 
๑๐. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ   กรรมการ 
       ประเมนิคุณภาพการศึกษา         
๑๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 

   (นายเสนอ  จันทรา  หัวหนาผูตรวจราชการ ฯ แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

     (นายไพโรจน  สุขสมัฤทธิ์  รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๓. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

   (นายทวีศักดิ์  ศูนยกลาง   
    รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
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๑๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 
     (นางระรนิทิพย  ศิโรรัตน   
      ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 

๑๕. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
   (นางสาวเสาวณี  มุสิแดง    
    ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 

๑๖. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
     (นางสาวบงจรรย  กาญจนศาสตร  
      ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร แทน)  

๑๗. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
   (นายสมนกึ  พมิลเสถียร   รองผูอาํนวยการฯ แทน) 

๑๘. พระเทพปรยัิติวิมล  (แสวง  ธมเมสโก)    กรรมการ 
๑๙. นายเกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์   กรรมการ 
๒๐. นายเจต      ประภามนตรีพงศ   กรรมการ 
๒๑. รองศาสตราจารยชนะ   กสิภาร    กรรมการ 
๒๒. นายชิงชัย     หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
๒๓. นายทองอยู     แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๔. รองศาสตราจารยทองอนิทร  วงศโสธร    กรรมการ 
๒๕. ศาสตราจารยธีรวุฒ ิ   บุณยโสภณ    กรรมการ 
๒๖. นายนภดล     ทองนพเกา    กรรมการ 
๒๗. นายนิพนธ     สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๘. นายประทีป     วีระพฒันนริันดร   กรรมการ 
๒๙. นายประพล     วิระพรสวรรค   กรรมการ 
๓๐. ศาสตราจารยพงษศักดิ์   อังกสิทธิ ์    กรรมการ 
๓๑. นายพนม     พงษไพบูลย    กรรมการ 
๓๒. นางสาวพรจนัทร    สุวรรณชาต    กรรมการ 
๓๓. รองศาสตราจารยพฤทธิ ์   ศิริบรรณพทิักษ   กรรมการ 
๓๔. ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน    กรรมการ 
๓๕. นายไพฑูรย     จัยสิน    กรรมการ 
๓๖. นายมานิจ     สุขสมจติร    กรรมการ 
๓๗. ศาสนจารยมาโนช    แจงมุข    กรรมการ 
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๓๘. ศาสตราจารยยงยุทธ   ยุทธวงศ    กรรมการ 
๓๙. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอจัฉรยิะ    กรรมการ 
๔๐. นายวัชรินทร    ศรีบุรินทร    กรรมการ 
๔๑. นายวิทธยา     บรบิูรณทรพัย   กรรมการ 
๔๒. รองศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๔๓. ศาสตราจารยวิรุณ    ตั้งเจรญิ    กรรมการ 
๔๔. ศาสตราจารยศรีราชา   เจรญิพานชิ    กรรมการ 
๔๕. นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๖. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๔๗. ศาสตราจารยสุมน      อมรววิัฒน    กรรมการ 
๔๘. ศาสตราจารยสุรพล    นิติไกรพจน    กรรมการ 
๔๙. นายสุริยา     ปนจอร    กรรมการ 
๕๐. นายสุวัฒน     เงินฉํ่า    กรรมการ 
๕๑. นายอมรวิชช    นาครทรรพ    กรรมการ 
๕๒. นายอมเรศ     ศิลาออน    กรรมการ 
๕๓. นายอํานาจ     กุสลานันท    กรรมการ 
๕๔. นายอําพล     จินดาวฒันะ    กรรมการ  
๕๕. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

     (นายอํารุง  จันทวานิช) 
๕๖. รองเลขาธิการสภาการศึกษา      ผูชวยเลขานุการ        

   (นางสิริพร บุญญานันต) 
 

กรรมการที่ไมมาประชุม 
๑. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)      ปฏิบัติศาสนกิจ 
๒. นายนุชากร   มาศฉมาดล    ติดภารกิจ 
๓. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย    ติดภารกิจ 
๔. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต    ติดภารกิจ 
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ผูเขารวมประชุม    
      หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑. นางสาววิภา   โอสถารมย       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นางดารณี คําวัจนัง              สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

           และสังคมแหงชาต ิ 
๔. นางจิตตมิา เหมรัตนากร       สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา  

  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายนพพร   สุวรรณรจุ ิ                              รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางสาวสุทธาสินี  วชัรบูล                             ทีป่รึกษาดานระบบการศกึษา 
๓. นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ        ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๔. นางนิรมล   กิตติวบิูลย                      ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารและ 

         รก.ในตาํแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา 
๕. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
๖. นางสุทธศรี  วงษสมาน                ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
๗. นางอุมาพร  หลอสมฤดี                       ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการศึกษา 
๘. นางสาววัฒนา   อาทติยเที่ยง   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๙. นายกิตติรัตน  มังคละครี ี              ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๑๐. นายกองเกียรติ   สหวรรณางกูร                    ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๑๑. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ 
๑๒. นางจินตนา  ศักดิ์ภูอราม                       นักวชิาการศึกษา ๘ว. 
๑๓. นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ              นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๔. นางทิพยอนงค  เล่ือนพคุวัฒน              นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๕. นายวีระ  พลอยครบุร ี               นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๖. นางสาวสุรางค   วีรกิจพาณิชย              นักวิชาการศึกษา ๘ 
๑๗. นางอัมพร  พงษกังสนานันท      นักวชิาการศึกษา ๘ว. 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑) การแตงตั้งกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม 
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) แจงใหที่

ประชุมทราบวา  เนื่องจากกรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรวิชาชีพ องคกรศาสนา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภา
การศึกษา ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ อาศัยอํานาจ
ตามขอ ๕ แหงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได
ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม ซึ่งไดผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูแทนองคกร
เอกชน ๒ คน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพ ๒ คน 
พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ๒ รูป ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
๑ คน ผูแทนองคกรศาสนาอื่นอีก ๒ คน และผูทรงคุณวุฒิ ๓๐ คน จาก ๓๐ สาขา  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑  รายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ 
 กรรมการและเลขานุการ  รายงานวา รายงานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่  
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ เปนการประชุมครั้งสุดทายของปที่ผานมา 
ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐  ใหกรรมการสภาการศึกษาชุด
เดิม (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐)  พิจารณารับรองแลว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ 

มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 
 ๒๕๔๖-๒๕๕๐    

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) รายงานวา 
สภาการศึกษาเปนองคกรหลักหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่เปนคณะบุคคลในรูป
คณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ (๑) พิจารณาเสนอ
แผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุก
ระดับ (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ  (๓) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษา  (๔)  ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ  
(๕)  ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา 

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นใหสภาการศึกษามีหนาที่ใหความเห็นหรือคําแนะนําแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ในชวงป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ สภาการศึกษาไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา รวม ๑๒ ชุด โดยใน ๒๕๔๗ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการถาวร ๕ คณะ
ดังนี้ ๑)  คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการศึกษา ๒) คณะอนุกรรมการดาน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ๓) คณะอนุกรรมการดานการกระจายอํานาจและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งในป ๒๕๔๘ ไดปรับปรุงเปนคณะอนุกรรมการ ฯ ๒ คณะ 
ไดแก  ๓.๑) คณะอนุกรรมการดานการกระจายอํานาจ  ๓.๒)  คณะอนุกรรมการดาน
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ๔)  คณะอนุกรรมการดานกฎหมายการศึกษา  
๕) อนุกรรมการดานวิจัย ติดตาม และประเมินผล  ในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙  สภาการศึกษาได
มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ ดังนี้  ๖)  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจจัดทํากรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ 
– ๒๕๕๔) ๗)  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาภาพการศึกษาไทยในอนาคต ๑๐ – ๒๐ 
ป  ๘)  คณะอนุกรรมการดานการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนตามความ
ตองการของประเทศ ๙)  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจดานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  (๐ – ๕ ป)  ๑๐)  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานสงเสริมการจัดการศึกษา
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ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สําหรับป ๒๕๕๐ ไดมีการ
ปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการที่ไดแตงตั้งไปแลวเปนบางคณะ รวมทั้งได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ คือ  ๑๑)  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน
นโยบายและแผนสงเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษา   

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกชุดดังกลาวไดหมดวาระไปในคราว
เดียวกับคณะกรรมการสภาการศึกษา  

คณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ ไดมีการประชุมตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๐ โดยไดพิจารณาเรื่องที่สําคัญ จํานวน ๒๒ เรื่อง ดังนี้  

๑. การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่
สภาการศึกษา มีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
เปน ๑๗๕ เขต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศฯ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  

๒. แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป คณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 
 ๓. กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรชุมชนและ
องคกรเอกชนในรูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. ... ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และใหหนวยงาน
ดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ  
 ๕. นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
โดยมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลัก
จัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายดังกลาวรวมกับกระทวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 ๖. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และกําหนดใหมีการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสํานักนายกฯ ดังกลาว  
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 ๗. แนวทางสงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนในสถานประกอบการ : 
โรงเรียน (ศูนยการเรียน) ในโรงงาน  สภาการศึกษามีมติเห็นชอบหลักการแนวทาง
สงเสริมการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนฯ โดยมอบหมายใหสกศ. รับผิดชอบจัดทํา
โครงการนํารองเพื่อพัฒนาตนแบบ 
 ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙-
๒๕๕๙)  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ๙. นโยบายสงเสริมการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว สภาการศึกษามีมติเห็นชอบหลักการ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติมในมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางและมาตรการใชสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ๑๐. นโยบายการวิจัยทางการศึกษา  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการ
ถอนรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ...(องคการ
มหาชน) คืนเพื่อพิจารณาทบทวนขอมูลและหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ๑๑. ยุทธศาสตรขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาไทย (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑) สงเรื่อง
เพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ไปแลวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙   
 ๑๒. การศึกษาความตองการครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีกําหนด 
การนําเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประมาณตนเดือนมกราคม ๒๕๕๑  
 ๑๓. แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 ๑๔. ขอเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรมสภาการศึกษามีมติเห็นชอบและใหเสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน
การวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนฯ ไปจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนฯ 
เสนอสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรีตอไป  
 ๑๕. นโยบายการพัฒนาการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒)  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงไดรับเรื่องคืนมาเพื่อทบทวนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม  
 ๑๖. แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรสังคมตางๆ ใน
รูปแบบศูนยการเรียน คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว และให 
สกศ. ติดตามประเมินผล และรายงานตอสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ 
ตอไป 
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 ๑๗. ขอเสนอการอุดหนุนคาใชจายรายหัวและคาลดหยอนยกเวนภาษีสําหรับ
ผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๒ แหง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  
 ๑๘. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาการศึกษามีมติเห็นชอบโดยใหหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํา
รูปแบบไปขยายผล 

๑๙. การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต สภาการศึกษามีมติเห็นชอบการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
(เพิ่มเติม) ฯ ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  

๒๐. ขอเสนอแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
สภาการศึกษามีมติเห็นชอบหลักการของเปาหมายและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา และใหเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป 

๒๑. ขอเสนอการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีอนุมัติใน
หลักการรางกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวใหดําเนินการตอไปได 

๒๒. กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๕๙) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ โดยให
กระทรงศึกษาธิการนํากรอบทิศทางฯ ดังกลาวมาจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป   
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๒)  

 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สรุปไดดังนี้  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ มีขอสังเกตวา เนื่องจากอนุกรรมการสภาการศึกษา
ดานวิจัยและประเมินผลการศึกษาเดิมไดดําเนินการเรื่องสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
แหงชาติ ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงเอกสารนั้น ควรมีการนําเรื่องดังกลาวมาเสนอตอ
คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดใหมหรือไมอยางไร  



 ๑๐

ซึ่งในเรื่องนี้ ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สิริพร บุญญานันต)  
ชี้แจงวา ขณะนี้สํานักงานฯ รวมกับสํานักงานก.พ.ร. อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง
เอกสารใหถูกตองตามแนวทางที่กําหนด เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ตองนําเขาสภาการศึกษา
พิจารณาอีกครั้ง  

ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน มีขอสังเกตวา เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติและการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการศึกษาแหงชาติ เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐมนตรี เปล่ียนนโยบาย จะทําใหการทํางานดังกลาวมีความตอเนื่องหรือไม 
ซึ่งประธานจะฝากเรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีใหมดวยหรือไม 

ประธาน ชี้แจงวา รัฐบาลชุดนี้คํานึงถึงเรื่องความตอเนื่อง ดังนั้นเรื่องใดที่ตองมี
ความตอเนื่องระยะยาวจะทําเปนกฎหมาย ซึ่งผลงานที่ผานมาไดตราพระราชบัญญัติ ๑๗ 
ฉบับ และเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ๒๐ กวาเรื่อง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดจัดได
ทํารายงาน ๑ ชุด ประกอบดวย ๑) รายงานสรุปสาระ(ฉบับยอ) มีเนื้อหาอานเขาใจงาย 
สําหรับเผยแพรแกประชาชนทั่วไป ๒) รายงานฉบับสมบูรณ เปนรายงานเชิงสังเคราะห
ผลงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเปนเอกสารสําหรับ
ใชศึกษาคนควาและอางอิง  ๓) เอกสารประกอบรายงาน คลายภาคผนวกของเลม ๒ เชน 
กฎหมายทุกฉบับและมติคณะรัฐมนตรีฉบับเต็ม ซึ่งคงใชเอกสารที่ไดเตรียมเพื่อประโยชน
ของการทํางานอยางตอเนื่องตอไป นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสําคัญที่มอบหมายใหสกศ. 
ดําเนินการ เชน นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมนําความรู ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทย เปนตน 

 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวา เนื่องจากมีเรื่องขอเสนอยุทธศาสตร
และมาตรการในการนําประเทศไทยเขาสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรูเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนเรื่องของสภาการศึกษา ดังนั้นขอให 
สกศ. เพิ่มเติมไวดวย เนื่องจากมีเรื่องที่ตองดําเนินการตอ  

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. ไดชี้แจงวา เนื่องจากเรื่องนี้
เปนเรื่องที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดานความรูจึงไมไดนําเสนอตอ
สภาการศึกษา ฝายเลขานุการไดเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีและนําเขาคณะรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒.๓ โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล  
 นางจิตติมา เหมรัตนากร สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา รายงานวา 
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยองคคณะบุคคล มีระยะเวลาดําเนินการ ๖ 
เดือน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) ประเมินและทบทวนสถานะพื้นฐาน โครงสราง 
สมรรถนะองคกร บทบาทหนาที่ และปฏิสัมพันธของสภาการศึกษากับหนวยงานที่
เกี่ยวของอื่น  ๒) สํารวจวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรปจจุบันและอนาคต เพื่อระบุ
โอกาส ขอจํากัดที่เชื่อมโยงและกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
สภาการศึกษา ๓) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบการจัดองคกร และแนวทางการ
บริหารงานโดยองคคณะบุคคลระดับชาติจากกรณีตัวอยางของตางประเทศ และการศึกษา
เชิงลึกจากกรณีศึกษาตัวอยางขององคคณะบุคคลระดับชาติในประเทศ ๔) จัดทําขอเสนอ
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสภา
การศึกษาในฐานะองคคณะบุคคลระดับชาติดานการศึกษา 

กรอบการศึกษาวิจัย ประกอบดวย ๔ สวนที่สําคัญ ดังนี้  
๑) การทบทวนพื้นฐานและทิศทางขององคกร  
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานขององคกรเพื่อใหทราบขอบเขตภารกิจ วัตถุประสงค 

นโยบาย และผลการดําเนินงานที่ผานมาของสภาการศึกษา 
- วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานและทิศทางของ

สภาการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงปจจัยขับเคล่ือน (driving forces) โอกาส (opportunities) และ 
อุปสรรค (threats) ที่มีอิทธิพลตอการทํางานของสภาการศึกษา 

- ประเมินความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวของกับ
การทํางานของสภาการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม  
 ๒) การประเมินสมรรถนะขององคกร ศึกษาและประเมินสมรรถนะของสภา
การศึกษาในการดําเนินงานใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคองคกร ซึ่งครอบคลุมปจจัย
และองคประกอบภายในองคกร และปฏิสัมพันธระหวางสภาการศึกษากับหนวยงาน
ภายนอกตาง ๆ และสังคม  

๓) การศึกษาการบริหารงานโดยองคคณะบุคคลระดับชาติของตางประเทศ ศึกษา
หนวยงานในตางประเทศที่บริหารงานโดยองคคณะบุคคลระดับชาติจากประเทศในภูมิภาค
ตาง ๆ จํานวน ๕ ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฟนแลนด ญี่ปุนและเบลเย่ียม 
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๔) การศึกษาเชิงลึกกรณีตัวอยางการบริหารงานโดยองคคณะบุคคลระดับชาติของ
ไทย เปนการศึกษาเชิงลึกของกรณีตัวอยางหนวยงานในประเทศไทยจํานวน ๕ หนวยงาน 
ที่บริหารงานโดยองคคณะบุคคลระดับชาติ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบหลักการ ภารกิจ 
จุดมุงหมาย กลยุทธและแผนงาน โครงสรางองคกร  การสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ 
และแนวทางบริหารงาน รายชื่อหนวยงานไดแก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ  

ผลการศึกษาที่ไดจากทั้ง ๔ สวนจะถูกนํามาประมวล สังเคราะห และวิเคราะห
เพื่อที่จะ (๑) กําหนดจุดยืนเชิงกลยุทธ (๒) ระบุประเด็นสําคัญในการพัฒนาองคกร และ
(๓) วิเคราะหหารูปแบบและแนวทางบริหารงานสภาการศึกษาที่ควรจะเปน  

 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ รายงานเพิ่มเติมวา การทําวิจัยดังกลาวจะใชวิธีการ
พิจารณาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงจากงานวิจัย และทําความเขาใจถึงบริบทของสภาการศึกษา
และวิเคราะหรูปแบบของหนวยงานของประเทศไทยและตางประเทศ โดยจะเสนอรูปแบบ
ใหชัดเจนที่สุดเทาที่เปนไปได 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๓)  

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ มีความเห็นวา คณะผูทําการศึกษาวิจัยควรมีการ
ปรึกษาหารือหนวยงานที่เปนกรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับ problem identification 
หรือ project formulation กอนทําการศึกษาวิจัย เพราะเปนการศึกษาวิจัยเชิงลึก  

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ชี้แจงวา เนื่องจาก สกศ. มอบหมายใหสถาบัน
อนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาดําเนินการวิจัยดังกลาว แตมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลา และ
คณะทํางานวิจัยมี ๔ คน เทานั้น สถาบันฯ จึงตองพยายามทํางานนี้ใหเร็วที่สุด 

 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีขอสังเกต ๒ ประเด็นคือ ๑) การใชคําวา “องค
คณะบุคคล” ควรใชคําวา “องคกร” หรือไม ๒) การเลือกกรณีศึกษาในตางประเทศ ควร
เลือกองคกรที่คลายคลึงกับสภาการศึกษา ตณะผูวิจัยมีหลักเกณฑในการเลือกอยางไร   

 ผูชวยเลขานุการ (ดร. สิริพร  บุญญานันต) ชี้แจงวา เนื่องจากพ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  กับพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ ระบุไววา องคกรหลักของ
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กระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารในรูปแบบองคคณะบุคคล  ยกเวนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารงานที่ผานมามีทั้งขอดีและขอจํากัด จึงไดมี
ความคิดวานาจะศึกษาวาประเทศอื่นๆ หรือองคกรอื่นๆ ที่มีรูปแบบการบริหารในรูปของ
องคคณะบุคคลเพื่อจะไดเลือกสวนที่ดีและเปนประโยชนมาใช  

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ชี้แจงวา โครงการนี้มีเปาหมายคือรูปแบบการจัด
องคคณะบุคคลของกกศ.ใหเปนประโยชนที่สุด โดยดําเนินการในเวลาจํากัดมาก จึงเปน
การตกลงรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับผูบริหารของสกศ.วาจะเลือกกี่ประเทศและประเทศใดบาง 
สําหรับการเลือก Korean Council for University Education เนื่องจากมหาวิทยาลัยของ
เกาหลีมี council เฉพาะเรื่อง university education ดวย จึงเลือกมาเพื่อใหเห็นภาพ
ครอบคลุม สําหรับเกณฑในการคัดเลือกหนวยงาน ประกอบดวย ๓ สวน คือ ๑) ตองเปน
หนวยงานที่วางแผน และนโยบายระดับชาติ ๒) ตองเปนหนวยงานที่ทํางานลักษณะองค
คณะบุคคลระดับชาติ และ ๓) เปนหนวยงานดานการศึกษาหรือทํางานเชิงวิชาการแลว
พยายามมองใหครอบคลุมทั่วไป  
 สําหรับการเลือกแตประเทศที่เจริญแลว เพราะตองการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
(benchmark) วิธีทํางานที่ประสบความสําเร็จและมีความกาวหนา เพื่อจะไดประโยชนจาก
กรณีศึกษา และพยายามเลือกทั้งยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกา พรอมกันนี้ประเทศเกาหลี 
ญึ่ปุน ฟนแลนดก็มีความนาสนใจในเรื่องของการจัดการศึกษาในหลายเรื่อง   

ประธาน มีความเห็นวา สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เคยดําเนินการวาง
โครงสรางในรูปแบบที่ตองการการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เปนไปอยางกวางขวาง จึงใชวิธีบริหารรูปแบบองคคณะบุคคลที่เปนผูแทนหนวยงาน 
(representative) ซึ่งจะทําใหมีการสวนรวมกวางขวาง ทั่วถึงและทําใหการศึกษา
ตอบสนองตอความตองการตางๆ ไดดีข้ึน ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีรูปแบบเปน commission แตในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารูปแบบเปน committee  

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ (๑) ควรเปนการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลรูปแบบการ
บริหารงานโดยองคคณะบุคคล ที่มีการทํางานในลักษณะ commission เพื่อติดตามวาการ
ทํางานในรูปแบบองคคณะบุคคลขององคกรหลักทั้ง ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผาน
มาแลว ๔ ป บรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร และควรปรับปรุงอยางไร 
ซึ่งถือเปนโจทยวิจัย และ (๒) ควรศึกษารูปแบบการบริหารโดยองคคณะบุคคลของทั้ง ๔ 
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องคกรหลัก คือ สพฐ. สอศ. สกอ. และ สกศ. ที่มาจากความคิดเดียวกัน คือ การมีสวนรวม
และการตัดสินใจโดยผูแทน (representative decision makings) และเพิ่มประเด็นที่ควร
ศึกษา เชน ภารกิจ โครงสราง องคประกอบ และวิธีดําเนินการ (๓) สําหรับเกณฑการเลือก
หนวยงานที่เปนกรณีศึกษา จะตองทํางานในรูปแบบ commission ที่บริหารในภาพรวม
ระดับชาติ เชน สกศ. และท่ีมีการบริหารเฉพาะดาน รวมทั้งตองมีภารกิจในดานการ
กําหนดนโยบายและแผน จึงควรเปลี่ยนกรณีศึกษาองคคณะบุคคลระดับชาติของ
ตางประเทศ เนื่องจากกรณีศึกษาที่เลือกไว เชน American Council on Education 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเพียงสมาคมมหาวิทยาลัยของรัฐเทานั้นไมไดรับผิดชอบดาน
นโยบายภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง Korean Council for University Education 
ประเทศเกาหลีดวย  

ทั้งนี้คณะผูวิจัย (๔) ควรวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธทางการบริหารในรูปแบบ 
commission กับฝายเลขานุการ ซึ่งไดออกแบบมาใหเปนผูบริหารระดับ ๑๑ เพื่อใหเปน
ผูนําที่เขมแข็งนําไปสูหนวยงานที่มีคุณภาพตอไป และควรศึกษาการมี commissioner ที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา จากกรณีศึกษา เชน กทช. กพร. ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปน
งานหลักทํางานเต็มเวลา  โดยมีการเซ็นสัญญาจางชัดเจน โดยใหเปนตัวเชื่อมระหวาง 
commission กับฝายเลขานุการ รวมทั้งกรณีศึกษาในตางประเทศดวย เพื่อวิเคราะห
เกณฑการคัดเลือก และสัดสวนของกรรมการดังกลาว ถาทําลักษณะนี้จึงจะสามารถนํามา
ปรับปรุงใชประโยชนได   

นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา การทํางานของคณะกรรมการจะเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับสํานักงานเลขานุการ ดังนั้นในงานวิจัยควรเพิ่มประเด็นการศึกษา
เพิ่มเติมหรือมีขอเสนอแนะเชื่อมโยงไปถึงสํานักงานเลขานุการดวย วาควรจะตองปรับปรุง
อยางไร จะทําใหมองเห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  

ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน มีความเห็นวา การวิจัยควรศึกษาใหชัดเจนวา
การบริหารงานในรูปแบบ commission คืออะไร และขณะนี้คณะกรรมการสภาการศึกษามี
การบริหารในรูปแบบ commission หรือไม และควรเพิ่มเรื่องผลการปฏิบัติงาน และเห็น
ดวยกับการเพิ่มกรณีศึกษาของหนวยงานหลักของศธ. คือ สพฐ. สอศ. และ สกอ. ไวดวย 
เพราะนาจะมีการปฏิรูประบบโครงสรางอีกครั้ง และควรมีวัตถุประสงคของการประเมิน 
ผลลัพธ และผลกระทบของสภาการศึกษาหรือของกรรมการซึ่งในชวงคณะกรรมการชุด
แรก ก็มีผลการดําเนินงานมากมาย การวิจัยเรื่องนี้ควรติดตามและวิเคราะหวาเปน 
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commission หรือวาเปน big committee ซึ่งสมมุติฐานเห็นวาเปน big committee ไมใช 
commission  

นายอมเรศ ศิลาออน  มีความเห็นวา จากประสบการณการทํางานประมาณ ๔๐-
๕๐ ป การบริหารรูปแบบ committee หรือ commission ระดับชาติ จะประสบความสําเร็จ
หรือไมนั้นข้ึนอยูกับ dynamics ขององคกร และผูที่เปนเจาของอํานาจ ควรเพิ่มการศึกษา
dynamics ระหวางรูปแบบขององคกรกับประสิทธิผลของงาน รวมถึงลักษณะขององคกร
ดวยวาทําอยางไรจะไดผูนําองคกรที่มีความสามารถ ที่จะสามารถผลักดันนโยบายตางๆ 
ใหเดินหนาได ทั้งนี้ควรมีการศึกษาวาเมื่อตอไปตั้งรูปแบบขึ้นมาใหมแลว จะเปนรูปแบบ
และมีกลไกที่ทําใหผูมีอํานาจไดใชใหเปนประโยชนไดดวย  

ประธาน เห็นดวยที่ควรศึกษาทั้ง ๔ องคกรหลัก เนื่องจากมีโครงสรางที่ตางกัน 
โดยสภาการศึกษาเปนองคกรที่ไมมีหนวยงานในกํากับ (staff function) และมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน เนื่องจากภาระงานเปนการกําหนด
นโยบายภาพรวมระดับชาติที่ตองใหทุกฝายปฏิบัติ ซึ่งหลายเรื่องตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
สวนองคกรหลักอื่นเปนองคกรที่มีหนวยงานในกํากับ  (line function) ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธาน ซึ่งจะยังคงรูปแบบนี้หรือไม ในการวิจัยครั้งนี้จึงควรวิเคราะหความสัมพันธ
กับฝายการเมือง และจะตองวิเคราะหระหวางการที่ใหผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกับการให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานวามีความเหมาะสมตางกันอยางไร  

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวา ควรมีเกณฑในการเลือกหนวยงานที่
เปนกรณีศึกษา โดยตองเลือกหนวยงานที่มีการบริหารในรูปแบบองคคณะบุคคลใน
ลักษณะ ๓ แบบ  คือ แบบที่ ๑ มีคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทั้งหมด เชน 
คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ แบบที่ ๒ มีคณะกรรมการที่บริหารแบบเต็มเวลา
จํานวนครึ่งหนึ่ง เชน คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการพลเรือน และแบบที่ ๓ 
คณะกรรมการทั่วๆ ไป ซึ่งจะทําใหการศึกษามีประโยชนมาก  

 ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความคิดเห็นวา ควรศึกษารูปแบบการ
บริหารโดยองคคณะบุคคลของทั้ง ๔ องคกรหลัก คือ สพฐ. สอศ. สกอ. และสกศ. ดวย 
และดูวาจะทํางานในสอดรับประสานกันไดอยางไร โดยควรมีคณะทํางานที่จะไปประสาน
การทํางานขององคกรหลักอื่นๆ วาไดมีการกําหนดนโยบายอะไรแลวเสนอผานสภา
การศึกษา และเห็นดวยกับการมีกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา  
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 ประธาน มีความเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการบริหารโดย
กรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทั้งหมด ซึ่งนาจะเปนหนวยงานกรณีศึกษาได แตองคกร
หลักของเราคงไมเปนเชนนั้น เนื่องจากยังตองการใหมีสวนรวมจากผูแทนตาง ๆ ดวย 

รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ มีความเห็นวา งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน
มากที่จะปรับปรุงการทํางานขององคกรที่เปนองคคณะบุคคล และควรเพิ่มการศึกษาเรื่อง
องคประกอบขององคคณะบุคคลดวย และในการศึกษาองคประกอบ ควรศึกษาการการ
บริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาดวย  

 รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถียร) มีความเห็นวา ขอฝาก
องคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหมวด ๘ เรื่องทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา 
ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในมาตรา ๕๘ การระดมทรัพยากรและการลงทุนฯ และมาตรา ๖๒ 
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 

ประธาน สรุปวา ควรปรับปรุงโครงการวิจัยนี้ โดยใหเปนการวิจัยการบริหารโดย
องคคณะบุคคลในขอบเขตของ commission สําหรับกระทรวงศึกษาธิการใหศึกษาทั้ง ๔ 
องคกรหลัก คือ สพฐ. สอศ. สกอ. และสกศ. พรอมทั้งใหศึกษาวิเคราะหภารกิจ โครงสราง 
องคประกอบ วิธีการดําเนินงาน พรอมกันนี้ควรเปลี่ยนหนวยงานที่เปนกรณีศึกษาองค
คณะบุคคลระดับชาติทั้งในประเทศและตางประเทศดวย โดยองคคณะบุคคลระดับชาติที่
ควรศึกษาในประเทศมี 2 ลักษณะ ไดแก ๑) ลักษณะภาพรวมเหมือนกับสภาการศึกษา  
๒) ลักษณะเฉพาะดาน เชน สกอ. สอศ. เปนตน และการศึกษาองคคณะบุคคลระดับชาติ
ในตางประเทศควรศึกษาการบริหารขององคคณะบุคคลในประเทศอังกฤษซึ่งเปนตนแบบ
การบริหารในรูปแบบนี้ ทั้งนี้ขอฝากสภาการศึกษาเรื่องทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษาวาจะมีกลไกการดําเนินการอยางไรเพื่อใหไดผลงานนํามาใชประโยชนตอไป 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีขอสังเกตวา ควรตองมีการปรับปรุงขอกําหนด
ลักษณะและเงื่อนไขการดําเนินงาน เนื่องจากกรรมการหลายทานไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไวหลายประการ และเห็นดวยกับการเปลี่ยนโจทย แตขอบเขตจะเปนชุดวิจัย
ไมใชเปนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องแบบเดิมที่มีขอบเขตที่แคบและชัดเจนมาก และผูวิจัย
ตองประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้ง ๔ องคกรหลักดวย ซึ่งถาไมถูกจํากัดดวยระยะเวลา
การศึกษาวิจัยก็สามารถทําไดงายขึ้น โดยมีขอเสนอแนะวารัฐมนตรีควรสั่งการให ๔ 
องคกรหลักใหความรวมมือในการดําเนินงาน เนื่องจาก สกศ. จะไมมีอํานาจในทางปฏิบัติ 
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 ประธาน ถามความเห็นกรรมการโดยตําแหนงจาก ๔ องคกรหลัก ซึ่งรอง
เลขาธิการ สพฐ. (นายสมเกียรติ ชอบผล) เห็นดวยกับการเพิ่มประเด็นการวิจัยเรื่อง
องคประกอบเนื่องจากมีความสําคัญ รวมทั้งเรื่องวัฒนธรรมองคกรดวย สวนรองเลขาธิการ 
สกอ. (นายสุชาติ เมืองแกว) รายงานเพิ่มเติมวา สกอ.ก็ไดเตรียมทําเรื่องนี้ไวแลว 
นอกจากนั้นประธาน มีความเห็นวา ควรมีผูแทนของแตละองคกรหลักเขารวมดําเนินการ
ดวย โดยจัดตั้งเปนคณะทํางาน เพื่อรวมพิจารณาการดําเนินงานวิจัยตั้งแตตน เชน การ
กําหนดลักษณะและเงื่อนไขการดําเนินงาน (TOR) เปนตน 

ประธาน ขอให สกศ. รับไปปรับปรุงโดยไมควรเรงรัดระยะเวลาดําเนินการมากนัก 
แตควรเนนผลงานวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประโยชน เชน อาจนําไป
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของในการปรับปรุงองคประกอบ โครงสรางและการบริหารจัดการ
ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เร่ืองเพื่อพิจารณา  :  (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)  

กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) รายงาน
ที่ประชุมถึงความเปนมาของการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) วาสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และนโยบายของรัฐบาล (พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรี) รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดกําหนดใหคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนยุทธศาสตร  ที่ สํ าคัญประการหนึ่ ง ใน  ๖  ประการ  และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน) ไดมอบหมายให
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
ระเบียบวาระแหงชาตินําเสนอคณะรัฐมนตรี   

สํานักงานฯ  จึงไดดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทย มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ) เปน
ประธาน ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทาง ใหคําแนะนํา ปรึกษาการจัดทํายุทธศาสตรการ



 ๑๘

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํารางรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จัดทําแนวทางแกไขปญหาคุณภาพ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อ
แสวงหานวัตกรรมและแนวทางแกไขในปญหาเรงดวนตางๆ พรอมทั้งไดจัดทํา(ราง)
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  มีการ
ประชุมผูบริหารองคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระหวางวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเรนโบว อโรคยา  
จ.ฉะเชิงเทรา มีการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการประชุมสมัชชาคุณภาพศึกษา
ดังกลาว ไดมีการประกาศปฏิญญา ๘ ประการ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
(รายละเอียดปฏิญญาปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ หนา ๓๔)  
สวนในรายละเอียดของการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบ
วาระแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ขอใหผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา  
(นางสุทธศรี วงษสมาน) เปนผูนําเสนอตอที่ประชุม  
 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสุทธศรี วงษสมาน) นําเสนอ
สาระสําคัญ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๕๕) สรุปไดดังนี้  

นิยาม  คุณภาพการศึกษาหมายถึง ผลการจัดการศึกษาที่เกิดกับผูเรียนในทุก
ระดับและทุกประเภท และผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพของหนวยงาน ที่สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของผูเรียน  

วิสัยทัศน  กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหคนไทยมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถเปนกลไกที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศและมีสมรรถนะแขงขันเทียบไดกับนานาชาติ  

พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภทอยางเรงดวน พัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนากลไกดานการบริหารจัดการ พัฒนาและ
สงเสริมการวิจัยและสรางองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนา
ระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกระดับ/ประเภท    
 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ/ประเภท ใหคนไทย มี
ความรู อยูเย็นเปนสุขรวมกัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพในการแขงขัน  



 ๑๙

เปาหมาย ในป ๒๕๕๕ มี ๔ ประการ ดังนี้ (๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนกวารอยละ ๕๕ (๒) ผูจบการศึกษา
อาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาเปนที่พึงพอใจของผูใช และมีงานทําภายใน ๑ ป หลังจาก
จบการศึกษามากกวารอยละ ๙๐  (๓) สถานศึกษาทุกระดับและประเภทไดมาตรฐานตาม
เกณฑการประเมินของสมศ.มากกวารอยละ ๕๐ และ (๔) อันดับความสามารถดาน
การศึกษาของไทยเทียบกับนานาชาติ โดย IMD ไมเกินอันดับที่ ๔๐ ใน ๖๐ ประเทศ  

ระยะเวลาดําเนินการตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
ยุทธศาสตร  ไดกําหนดยุทธศาสตรรวม ๖ ดาน ซึ่งแตละดานไดกําหนดกลยุทธ

และมาตรการเรงดวน ดังนี้  
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน ไดกําหนดกล
ยุทธและมาตรการที่สําคัญ ๖ ประการ ดังนี้  (๑) เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความ
พรอมอยางนอย ๑ ปกอนเขาเรียนประถมศึกษาปที่ ๑  (๒) จัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็ก และรณรงคใหความรูแกพอแมผูปกครองใหเขาใจเรื่อง
พัฒนาการทางสมอง (๓) ทบทวนเกณฑการวัดและประเมินผล  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินผลผูเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เรงทบทวนเกณฑการจบหลักสูตรแตละ
ชวงชั้น และระบบการเรียนแบบ 
หนวยกิต  รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบที่ไมมีการตกซ้ําชั้นใหสอนซอมเสริมแทน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผูเรียนเปนสําคัญ (๔) จัดใหมีระบบแนะแนวและเตรียมพรอม
เพื่อใหผูเรียนรูจักตนเอง (๕) จัดใหมีศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อการศึกษาและการ
ทํางาน และระบบฐานขอมูลสาธารณะอุดมศึกษาเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูที่จะเขาศึกษาตอ
และเปนขอมูลในการทํางาน (๖) สงเสริมการอานใหเปนระเบียบวาระแหงชาติ  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดกําหนดกลยุทธและมาตรการสําคัญรวม ๕ ประการ ดังนี้ (๑) ขอคืนอัตรา
เกษียณและเกษียณกอนกําหนดและวงเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ในเวลา ๕ ป  (๒) ยกเลิก
ระบบครูอัตราจางและจัดใหมีระบบคัดสรรครูที่มีคุณภาพ เพื่อพิจารณาบรรจุเปน
ขาราชการครู  (๓) ปรับเกณฑกําหนดอัตราครู โดยกําหนดภาระงานครูใหชัดเจน และจัด
ใหมีบุคลากรสายสนับสนุนใหเหมาะสมเพียงพอ (๔) จัดใหมีสถาบันเฉพาะทางดานการ
ผลิตและพัฒนาครู กระจายทุกภูมิภาค (๕) สรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีเงินวิทยพัฒนสําหรับครูที่เขารับการพัฒนาตนเอง  



 ๒๐

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือของครู และเปนเครื่องมือของผูเรียนในการศึกษา
คนควาหาความรูแกตนเอง รวมทั้งนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและการแกปญหาการขาด
แคลนครูอาจารยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดกําหนดกลยุทธและมาตรการที่สําคัญ
รวม ๓ ประการ คือ  (๑) กําหนดเปาหมายสัดสวนนักเรียน นักศึกษา : คอมพิวเตอรในทุก
ระดับและประเภท  (๒) การเชื่อมโยงเครือขายการศึกษาแหงชาติ ในลักษณะ National 
Education Network โดยเชื่อมโยงทั้ง MOE-Net และ Uni-Net และเชื่อมโยงไปสู
สถานีโทรทัศนวิทยุเพื่อการศึกษาหรือ ETV ดวย  (๓) เรงรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา โดย
กําหนดกลยุทธและมาตรการสําคัญ ๙ ประการ คือ (๑) สงเสริมสถานศึกษาใหพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยนําผล การ
ทดสอบระดับชาติ (NT) และ ONETมาประกอบดวย (๒) จัดระบบการเรียนตอยอดจาก
การศึกษาภาคบังคับ โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูจบการศึกษาไดใชทักษะ ความรู 
ความสามารถ ไปประกอบอาชีพตอไป (๓) ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาใหเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๔) พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินภายนอก  ที่เนน
การประเมินตามกลุมพันธกิจของสถาบัน และ (๕) พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อแกไขปญหาปญหาดานตางๆ ของผูเรียน  (๖) สรางกลไกการ
วิจัยและถ ายทอดองคความรู ร ะหว างภาคธุ รกิ จ เอกชนกับสถาบันอุดมศึกษา  
(๗) กําหนดใหมีระบบคุณวุฒิแหงชาติ ระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ ระบบการ
จางงาน และคาตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ ตลอดจนทําเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพ เพื่อแกปญหาผูจบอาชีวศึกษาไมเขาสูตลาดแรงงาน (๘) จัดระบบคูปองเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส และ (๙) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโดยยึด
พื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตและเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ชายแดน 
เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา.ใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจทั้งการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป โดยกําหนดกลยุทธและมาตรการที่สําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) สงเสริมใหมี
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การกระจายอํานาจทั้ง ๔ ดาน โดยใหมีการจัดระบบรองรับ รวมทั้งขยายโครงการนํารอง 
อบรมผูนําการเปลี่ยนแปลง (๒) สงเสริมสถานศึกษาที่มีความพรอมใหพัฒนาเปนองคการ
มหาชน และสงเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาบทบาทของนายกและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ได
กําหนดกลยุทธและมาตรการที่สําคัญรวม ๕ ประการ คือ (๑) รัฐกําหนดนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนเอกชน ชุมชน และองคกรสังคมตางๆ ใหเขามารวมจัด
การศึกษา (๒) มีกลไกสงเสริมสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
จัดการศึกษามากขึ้น (๓) ทบทวนปรับแกไขกฎระเบียบเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) สามารถเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ไมไดจัดโดยอปท.ได (๔) พัฒนา/
ทบทวนกลไกการมีสวนรวมบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลในระดับและประเภทตางๆ 
ทั้งระดับชาติและสถานศึกษา (๕) ศธ.และหนวยงานภาครัฐสํารวจ/ประมวลความตองการ
ของสถานศึกษาและมีกลไกสื่อสารและรณรงคเชิงรุกเพื่อใหประชาชนทั่วไป ภาคเอกชนรู
ถึงความตองการและรวมบริจาค สื่อ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ทางการศึกษาไดตรงกับความ
ตองการ  

ยุทธศาสตรดังกลาวจะสามารถนําสูการปฏิบัติไดโดย (๑) องคกรหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรฯ ใหแลวเสร็จภายใน ๑-๓ เดือน 
(๒)การดําเนินงานตามยุทธศาสตรในป ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการจะใชงบประมาณที่
ไดรับในป ๒๕๕๑ หากมีงบระมาณที่ตองขอเพิ่มเติม จะทําความตกลงเปนกรณีไป  

จึงนําเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรฯ 
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร มาตรการใหแลวเสร็จภายใน ๑-๓ เดือน 
รวมทั้งใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและตามปฏิญญาที่ไดประกาศไว และใหนําเสนอตอสภาการศึกษาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนระยะ  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑)  

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนการดําเนินงานรวมกันของทุกองคกรหลักศธ . เปนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานที่ไมตองมีการตั้งหนวยงานใหม ไมตองเพิ่มกําลังคน และไมตองเพิ่ม
งบประมาณ  แตตองการใหมีแนวทางและมาตรการที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได รูปแบบ
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วิธีการเขียน (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะรายงานอาจทําให
อานแลวรูสึกไมกระชับ โดยประเด็นสําคัญของการจัดทํา(ราง) ยุทธศาสตรการคุณภาพ
การศึกษา คือเนื่องจากเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของไทยโดยหนวยงานตางๆ ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม พบวาอยูในระดับต่ํา จึงได
มอบหมายใหคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และถาปจจัยเหลานั้นไมไดรับการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาก็จะ
เกิดไมได  และจากการวิเคราะหดังกลาว พบปจจัยคุณภาพการศึกษาที่สําคัญ ๖ ประการ 
ดังนี้  

ปจจัยที่ ๑ พัฒนาการและความพรอมของเด็ก ตามที่ไดมีการศึกษา เรื่อง 
”ภาวะวิกฤติของชีวิตเด็กไทย ปญหาที่ยังไมสายเกินแก”  พบวาเด็กสวนใหญไมไดรับการ
เตรียมความพรอม เชน ทั้งๆ ที่เมืองไทยเปนแหลงผลิตอาหารโลก แตพบเด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการมากมาย ถาเด็กไมไดรับการเตรียมความพรอม ไมมีพัฒนาการ เมื่อเขา
โรงเรียนจะเปนปญหา จึงตองเอาใจใสเรื่องการเตรียมความพรอมและพัฒนาการของเด็ก
ทุกประเภท  
 ปจจัยที่ ๒  ปญหาเรื่องครู ซึ่งขณะนี้มีการขาดแคลน ทําใหมีครูไมครบชั้น และไม
ครบกลุมสาระ จนในที่สุดตองใชครูที่มีวุฒิไมตรงกับวิชาที่สอนไปสอน ในอดีตมีการเรียก
ครูวาเปนเรือจาง แตปจจุบันครูเปนทั้งเรือจางและลูกจาง นอกจากนั้นการที่รัฐมีนโยบาย
ไมใหอัตราบรรจุขาราชการครู อัตราเกษียณก็ไมคืนใหทั้งหมด ในปจจุบัน พบวาครูเกษียณ
กอนกําหนด (early retire) ในอัตรารอยละ ๑๐๐ รัฐคืนใหเพียงอัตรารอยละ ๒๖  กลาวคือมี
อัตราเกษียณกอนกําหนดจํานวน ๗๐,๐๐๐ กวาคน รัฐคืนมาใหเพียง ๒๐,๐๐๐ กวาคน 
โดยรัฐจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งมาใหครูอัตราจาง แตการเปนครูอัตราจางทําใหมีความรูสึกไม
มั่นคงในวิชาชีพ  ดังนั้นถาจะแกปญหาเรื่องการขาดแคลนครู ตองจัดทําเกณฑใหม ที่ควร
จะเปนจํานวนครูตอชั้นเรียน ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑใหมอยางละเอียดและเหมาะสมกับ
สภาพของไทย ปรากฏวามีจํานวนครูขาดเพียงประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนเศษ  และขณะนี้ได
เสนอเกณฑนี้ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแลว และถาคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เกณฑนี้ ก็จะใชในการดูแลเรื่องอัตรากําลังครูตอไป สําหรับในป ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได
คืนอัตราเกษียณใหในอัตรารอยละ ๑๐๐ เพราะเริ่มเห็นปญหาวิกฤติ แตกําหนดไววาใน
ระยะตอไปจะใหคืนในอัตรารอยละ ๕๐ ซึ่งถาเปนไปไดจะมีการขอใหรัฐคืนอัตราเกษียณให
ในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของตําแหนงที่เกษียณเปนเวลา ๕ ปตอเนื่อง เพราะจะทําใหสามารถ
แกปญหาเรื่องขาดแคลนครูไดมาก  สวนเรื่องครูดอยคุณภาพ ขณะนี้มีครูเกือบ ๓๐,๐๐๐ 
อัตรา ที่ยังไมจบปริญญาตรี และครูที่สอนไมตรงวุฒิอีก ๓๐,๐๐๐ อัตรา ขณะนี้อาจใหครูที่
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สอนวิชาพละไปสอนคณิตศาสตร และใหครูที่มีอยูที่พอจะสอนไดไปสอนวิชาอื่นแมไมตรง
กับวุฒิที่จบ โดยขณะนี้ครูเหลานั้นยังไมไดรับการพัฒนา ปญหาเรื่องครูจึงเปนปญหาวิกฤติ  
 ปจจัยที่ ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ถาไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน ครูและเด็กจะไมสามารถอยูในโลกนี้ได เนื่องจาก
ปจจุบันเปนโลกยุคที่มีแหลงความรูกระจายไปทั่วโลก จะตองมีวิธีการเขาถึงใหได จึงตอง
ลงทุนฝกทักษะทางดานเทคโนโลยีใหเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูไดเอง และมีทักษะติด
ตัวไปคนควาหาความรูไดตลอดชีวิต และใหเปนเทคโนโลยีมาใชแทนครูทั้งหมด นํามาใช
เปนเพียงเครื่องมือของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ปจจัยที่ ๔  ระบบหนวยการเรียน การเปลี่ยนจากระบบเลื่อนชั้นรายปมาเปนระบบ
หนวยการเรียนคือหนวยกิตในระดับประถม และมัธยมศึกษาเมื่อหลายปผานมาแลว  ทํา
ใหการประเมินผลเปนปญหา เชน ไดระดับ ๑ ก็ถือวาผาน และตามมาดวยนโยบายการ
เล่ือนชั้นโดยอัตโนมัติของบางยุค ที่ใหสามารถเลื่อนชั้นไดทุกป โดยที่เด็กยังอานไมออก 
และเขียนไมได  ในความเปนจริงการนําระบบหนวยกิตมาใช กรณีถาเปนเด็กเกงที่เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ควรจะจบไดเร็วกวา ๖ ป เหมือนกับในระบบมหาวิทยาลัย ดังนั้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตองพิจารณาทบทวนกาวัดผลกับนโยบายเลื่อนชั้นอัตโนมัติ 
เชน  จัดใหมีระบบรองรับเพื่อใหเด็กมีความกาวหนาตามความสามารถ  แตไมควรนํา
ระบบของมหาวิทยาลัยมาใช เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรตางกัน  สําหรับเด็กที่มีผลการ
เรียนไมถึงเกณฑมาตรฐานตองมีระบบการซอมเสริม เพื่อทําใหอยูในระดับที่เปนมาตรฐาน
ข้ันต่ําที่จะใหผานเกณฑได พรอมทั้งมีมาตรการชวยเด็กที่จําเปนตองซอมเสริมกอนที่จะให
เล่ือนชั้นดวย  

 ปจจัยที่ ๕  การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียน เนื่องจากผลการศึกษาเกิดขึ้นที่
โรงเรียน ถาโรงเรียนไมเขมแข็ง โรงเรียนไมมีความพรอม และไมมีการพัฒนาโรงเรียนให
เกง เด็กจะไมสามารถเกงได จากผลการประเมินของสมศ. พบวามีโรงเรียนที่อยูในขั้น
วิกฤตไมผานเกณฑมาตรฐานหรือโรงเรียน ICU ประมาณ ๒ ใน ๓ ของโรงเรียนจํานวน
ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ กวาโรง ซึ่งถือวาสอบตกไปเกือบ ๒๐,๐๐๐ โรง ฉะนั้นถาปลอยใหระบบ
การศึกษาไทยเปนอยางในปจจุบัน โรงเรียนในเมืองกับในชนบท มีความเหลื่อมลํ้ากันอยาง
มหาศาล ไมมีทางที่จะแกไขปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึนได  กระทรวงศึกษาธิการจึง
เนนเรื่องการสรางความเขมแข็งและความพรอมใหโรงเรียนดวย   

 ปจจัยที่ ๖ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  จากประสบการณการทํางานใน
กระทรวงศึกษาธิการ และลงปฏิบัติงานในพื้นที่ พบวาโครงการ ICU ของมติชนไดรับความ
ชวยเหลือที่ตรงกับความตองการจํานวนมาก เพราะวิธีการของมติชน คือสํารวจวาโรงเรียน 
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๑๐๐ โรง มีความตองการอะไร แลวคํานวณออกมาเปนจํานวนเงิน โดยมีตารางขอมูลเปน
รายละเอียดไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูที่ตองการชวยเหลือสามารถระบุโรงเรียนที่ตองการ
ชวยเหลือได  ซึ่งถากระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกับโรงเรียนประเภท ICU ที่เปน
โรงเรียนขนาดเล็กในทํานองเดียวกันกอน เชื่อวาจะไดรับความชวยเหลือตรงกับความ
ตองการทั้งของผูใหและผูรับ ตอนนี้มีการชวยเหลือบางแหงที่ไมตรงกับความตองการ รวม
ไปถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตองการใหความรวมมือดานการศึกษาในรูปแบบอื่น
นอกเหนือจากการถายโอนโรงเรียน แตมีปญหาติดขัดที่ระเบียบของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการตรวจและทักทวงของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินวาการนําเงินทองถิ่นมาชวยเหลือสถานศึกษาเปนเรื่องที่ผิด ดังนั้นถาตองการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม  คณะกรรมการกระจายอํานาจหรือผูที่มีสวน
เกี่ยวของตองแกไขระเบียบ มิฉะนั้นตองใชมาตรการบังคับวาถาทองถิ่นใดตองการจัด
การศึกษา ตองจัดเอง หรือตองมีการถายโอนโรงเรียน เพราะทองถิ่นไมสามารถใหความ
รวมมือโดยไมตองมีการถายโอนได  

 (ราง) ยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาที่จัดทําขึ้น ไดสะทอนการศึกษาทั้งระบบ ทุก
ระดับโดยไมไดแยกสวน ซึ่งถาคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามที่เสนอ จะมีการไปทํา
แผนปฏิบัติการ ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องเขาครม.โดยไมขอ
งบประมาณ ไมขอตั้งหนวยงาน ไมขออัตรากําลังเพิ่ม แตขอนโยบายและมาตรการที่ชัด 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติได  ซึ่งไดมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทํา 
(ราง) ยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ข้ึนมา ถึงจะยังไมสมบูรณในรายละเอียดมาก
นัก แตอยางนอยที่สุดนับเปนการเริ่มตน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  
 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้   

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า  มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในแตละยุทธศาสตร ดังนี้  
๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรการที่ ๓ ควรมีการทบทวน

หลักสูตร การบริหารหลักสูตร และเกณฑการวัดประเมินผล จากการที่ไดไปพบผูบริหาร
และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปญหาเด็กอานไมออก เขียนไมได เนื่องจากครูไมมี
เวลาสอน เพราะนโยบายการเรงพัฒนาครูในชวงปฏิรูปการศึกษา ทําใหครูตองออกนอก
สถานที่ ประกอบกับแนวทางการบริหารหลักสูตรในปจจุบันทําใหครูไมสามารถเนนเรื่อง
การอานหรือการเขียนได เพราะไดรับการแนะนําจากศึกษานิเทศนวาการสอนในระดับ ป.



 ๒๕

๑ ตองสอนใหครบทุกกลุมสาระ โดยศึกษานิเทศนอางวากรมวิชาการซึ่งเปนผูจัดทํา 
หลักสูตรดังกลาว ไดกําหนดไวอยางนั้น โดยในกรมวิชาการมีแนวความคิดแบงออกเปน ๒ 
ฝาย คือฝายที่ใหสอนทุกกลุมสาระโดยไมมีจุดเนน กับฝายที่เนนการสอนภาษาและ
คณิตศาสตร ซึ่งมีแนวคิดวาถาเด็กสามารถอานออกเขียนได จะทําใหสามารถเรียนวิชาอื่น
ไดงาย แตมีผูเห็นดวยกับหลักการสอนแบบใหสอนทุกกลุมสาระเปนจํานวนมาก ทําใหมี
การเรียนการสอนแบบดังกลาวแพรหลายไปอยางรวดเร็ว   
 ๒) ยุทธศาสตรที่ ๒  เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
ปจจุบันครูตองออกไปนอกสถานที่บอยมาก  จึงควรสงเสริมใหมีการใชการจัดการความรู 
เขาไปพัฒนาครูในสถานศึกษาเพื่อใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชความสามารถ
อยางแทจริงมารวมกันพัฒนาวิชาชีพ  ในโรงเรียนที่มีครูเกงจํานวนมาก ควรจะมีการ
ถายทอดความรูเพื่อเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ใหครูใหมเขามาไดรับความรู ไดเรียนรู 
และตอยอดความรูโดยไมตองเริ่มตนใหม  สวนในเรื่องการพัฒนาครู ขอใหมีการสงเสริม
หรือดําเนินการโดยใหความสําคัญกับการประเมินวิทยฐานะ และการใหผลตอบแทนแกครู 
ใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจริงๆ เพื่อเปนแรงจูงใจและใหครูมีกําลังใจในการทํางาน
มากขึ้น  
 ๓) ยุทธศาสตรที่ ๔ เรื่องระบบการศึกษาที่สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมี
มาตรการหรือวิธีการที่สงเสริมความพรอมและความเขมแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา  
เพราะขณะนี้ เขตพื้นที่การศึกษามีปญหาเรื่องความไมพรอม ทั้งในดานบุคลากร 
ความสามารถ และศักยภาพที่จําเปนตองเขาไปดูแล  และในมาตรการขอ ๖) การสราง
กลไกการวิจัยและถายทอดความรูระหวางธุรกิจเอกชนกับอุดมศึกษา ควรเพิ่มการสราง
กลไกวิจัยและถายทอดองคความรูในระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาดวย  

นายสุริยา ปนจอร  มีความเห็นวาควรมีคําวาคุณธรรมและจริยธรรมปรากฏอยู ใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย ทั้งนี้เพื่อเปนฐานการขยายใหกวางขวาง
ย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

ผูอํ านวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน)  มีขอเสนอใหปรับเอกสารประกอบวาระหนา ๙ หัวขอ 
๔.๕.๓ จากสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ไดมาตรฐานตามเกณฑของสมศ. มากกวา 
รอยละ ๕๐ เปนสถานศึกษาคุณภาพดีในทุกระดับ/ประเภท มากกวารอยละ ๕๐  
 
 



 ๒๖

 นอกจากนั้น ไดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ ควรปรับชื่อจากการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เปนการพัฒนา

ความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน หรือความพรอมและพัฒนาการของผูเรียน เพราะการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนเรื่องที่ทุกยุทธศาสตรตองดําเนินการอยูแลว 

๒) ยุทธศาสตรที่ ๔ ควรเพิ่มมาตรการสําคัญ เกี่ยวกับระบบวิทยฐานะใหมของครู
ซึ่งเนนความสําคัญที่เด็ก ผลงานและการปฏิบัติงานไวดวย 

ประธานมีความเห็นสอดคลองกับศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒนวายุทธศาสตร
ที่ ๑ ไมไดเนนเรื่องการพัฒนาคุณภาพผูเรียน แตเปนเรื่องการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาการของเด็ก เนื่องจากปญหาที่พบจากรายงาน เรื่อง “ภาวะวิกฤต ชีวิตเด็กไทย” คือ
เด็กขาดการเตรียมความพรอมและไมมีพัฒนาการที่จะเรียนรู ซึ่งมีขอเสนอวาตองมีการ
เตรียมความพรอมอยางนอย ๑ ป ซึ่งไมใชการเนนคุณลักษณะของเด็กไทย แตเปนการ
เนนการเตรียมความพรอมและมีพัฒนาการเต็มที่กอนเขาเรียน   

 ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ  มีความเห็นวาควรมีกลไกการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจจะดําเนินการโดย สกศ.
รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวและนํามารายงานผลให
คณะกรรมการสภาการศึกษารับทราบเปนระยะดวย  

ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ มีขอเสนอเสนอแนะ  ๓ ประการ ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ควรเพิ่มมาตรการความสามารถทาง

ภาษาของเด็กไทยในอนาคตในทุกระดับที่จะตองมีความเขมแข็ง ทั้งภาษาไทย ภาษาสากล  
และภาษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ดวย  

๒) ยุทธศาสตรที่ ๒  กลยุทธที่ ๑ ควรมีการกําหนดอัตราครูใหมตามภารกิจ พันธ
กิจ หรือกระบวนการเรียนรูที่เนนเรื่องประสิทธิภาพของบุคคลมากกวาการขอคืนอัตรา
เกษียณ  นอกจากนี้ ควรมีกระบวนการสรางครูสําหรับอนาคตใหย่ังยืน  และกลยุทธที่ ๔ 
การจัดใหมีสถาบันเฉพาะทางดานการผลิตและพัฒนาครู กระจายอยูทั่วภูมิภาคควรมี
ความเชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูแลว รวมทั้งรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาครูประจําการอยางแทจริง และการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ควรเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

 



 ๒๗

 ๓) ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไมควรเนน
เรื่องปริมาณของคอมพิวเตอร ระบบเครือขายหรือโครงสรางพื้นฐานตางๆ ซึ่งมีความ
พรอมอยูแลว แตควรเนนเรื่องการสรางองคความรู สื่อพื่อการเรียนรู (learning media) 
และกระบวนการเรียนการสอน (learning process)  เนื่องจากเปนสิ่งที่ขาดอยางมากใน
ปจจุบัน  

รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร  เสนอใหนํารายละเอียดของสรุปผลการประชุมระดม
ความคิดของนักศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาชีวศึกษา มาเพิ่มเติมไวในยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย  

นายอําพล จินดาวัฒนะ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑) (ราง) ยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ เปนขอเสนอแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาของชาติทั้งระบบที่ดี  แตควรปรับวิธีการเขียนที่ใหเห็นถึงสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญ
จริงๆ หรืออยางชัดเจน  และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนระเบียบวาระ
แหงชาตินั้น ควรมีกลไกที่เอื้อใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมเปนเจาของ
ยุทธศาสตร  ไมใชกระทรวงศึกษาธิการหรือภาครัฐฝายเดียว  
 ๒) วิสัยทัศน การเขียนวาจะพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิต มี
ความเห็นวา เปนการใชคําวาคุณภาพในลักษณะซ้ําซอน ควรนําเรื่องการเปนคนดี มีความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในวัตถุประสงคมาไวในวิสัยทัศน เพราะ
การเปนคนดี มีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม นับเปนเปาหมาย
รวมกันของการพัฒนาคนไทย การที่เขียนวาจะพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน สามารถเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีสมรรถนะในการแขงขันนั้น 
เปนการเขียนที่สะทอนวามองคนเปนปจจัยของการพัฒนา  
 ๓) ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาครูอาจารย  มีความเห็นวาปจจุบันนี้ครูสวนใหญไม
มีความสุข ซึ่งจะมีผลสูเด็ก ถามีการประเมินครูและเด็กภายหลังกลับจากโรงเรียนแลว ใน
ปจจุบัน พบวาทั้งครูและเด็กมีความกดดันดานภาระงาน จากปจจัยหลายประการ จึงเห็น
ดวยกับยุทธศาสตรที่จะใหมีการพัฒนาครู คณาจารย ตามมาตรการตางๆ ที่กําหนดไว  
อยางไรก็ตาม ควรเนนยํ้าเรื่องมิติความเปนมนุษยของครูซึ่งมีความสําคัญเทียบเทากับ
ความสามารถทางวิชาการของครู ดังนั้นควรเพิ่มเปาหมายมิติเรื่องของความดีและความสุข
ของครูไวดวย เพื่อหาวิธีการหรือกลไกที่ทําใหครูมีความสุข และครูมีความดี มีความเกง
พรอมกัน ซึ่งจะสงผลทําใหเด็กมีความสุขในการเรียนไปดวย   



 ๒๘

 ๔) ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เดิมเขียน
ในลักษณะเชิงรับ ควรปรับวิธีการเขียนใหอานแลวรูสึกวาเปนยุทธศาสตรที่ใหทุกภาคสวน
ของสังคมเขามาเปนเจาของ การจัดการศึกษาจึงตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ไมใช
สงเสริมการมีสวนรวมหรือเพียงแตใหสังคมมีสวนรวมเทานั้น แตจะตองมีกลยุทธและ
มาตรการในการจัดการเพื่อหาวิธีการใหผูปกครองและสังคมเขาไปใหความรวมมือไดจริง 
มิฉะนั้นจะไปอยูในมาตรการที่ ๔ ที่กําหนดใหทบทวน/พัฒนากลไกการบริหารสถานศึกษา
โดยองคคณะบุคคลในระดับและประเภทตางๆ ซึ่ง โดยแทจริงเปนเรื่องของการตั้ง
กรรมการในระดับตางๆ และเมื่อดําเนินงานไประยะหนึ่ง กรรมการเหลานั้นกลายเปนแค
ผูดูแลเงินสนับสนุนของโรงเรียนหรือเรื่องอื่นๆ แตไมไดเขาไปใหความรวมมือในการจัด
การศึกษาอยางจริงจัง ดังนั้นการเขียนยุทธศาสตรที่ ๖ ควรมีวิธีการเขียนที่เปนเชิงรุก 
เพื่อใหสังคมเขามามีสวนรวมไดจริงจังโดยตองคิดกลไกการบริหารจัดการใหอยูใน
มาตรการดวย ไมใชเพียงการตั้งคณะกรรมการในหลายระดับโดยดึงประชาชนเขาไปมีสวน
รวม แตไมมีเนื้อหาสาระของงานเกิดขึ้นอยางแทจริง 
  ๕) ควรเพิ่มยุทธศาสตรหรือมาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
เชิงคุณภาพที่หลากหลาย เพราะโลกปจจุบันสรรพสิ่งคอนขางหลากหลาย ถาคิดบนฐาน
ของมาตรการเดียว ความงดงามและคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไมได ดังนั้นควรมี
ยุทธศาสตรหรือมาตรการที่เนนเรื่องการสงเสริมทําใหเกิดการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ในเชิงการจัดการและเชิงคุณภาพ โดยใหสมศ.ออกแบบเครื่องมือการประเมินอีกมิติหนึ่งที่
นอกเหนือจากการประเมินแบบปกติ เชน อาจจะเปนการประเมินถึงนวัตกรรมที่โรงเรียน
ใช และควรมีเครื่องมือเขาไปประเมินเชิงคุณภาพ ไมใชประเมินเชิงมาตรฐานเดียวกัน  

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็นวา เปาหมายที่เขียนไวในเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๒๑ เปนการตั้งเปาหมายที่ไมไดพิจารณาอยางละเอียด ดังนี้ 

๑) เปาหมาย ขอ (๑) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การทดสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ ๕๕  ซึ่งนาจะมาจากปญหาที่พบวา
ขณะนี้ผลการประเมินทางการเรียนคะแนนในวิชาตางๆ ต่ํากวารอยละ ๕๐  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในบางวิชา เชน คณิตศาสตรซึ่งมีผลคะแนนต่ํามาก ดังนั้นถาจะใหข้ึนไปถึงรอยละ 
๕๕ คงเปนไปไมได จึงเสนอใหมีการตั้งเปาหมายที่ดีข้ึน เชน ใหคะแนนเฉล่ียสูงกวา
ปจจุบัน อาจจะรอยละ ๑๐ หรือเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ ๒ ตอป เปนตน  



 ๒๙

 ๒) เปาหมายขอ (๒)  การมีงานทําภายใน ๑ ปหลังจากจบการศึกษา มากกวารอย
ละ ๙๐  ซึ่งไมมีขอมูลในปจจุบัน แตเห็นวาควรพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ประกอบดวย เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของการมีงานทํา  
 ๓) เปาหมายขอ (๓) การศึกษาในทุกระดับ/ประเภท ไดมาตรฐานตามเกณฑการ
ประเมินของสมศ.มากกวารอยละ ๕๐ นั้น ควรตั้งเปาหมายในลักษณะที่ดีข้ึนกวาเดิม เชน 
มากกวาเดิมรอยละ ๑๐ เพราะมีสถานศึกษาหลายแหงที่ไดมาตรฐานในระดับสูงมากกวา
รอยละ ๕๐ อยูแลว   

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความเห็นสอดคลองกับศาสตราจารยยงยุทธ 
หลายประการเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเปาหมาย โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) เปาหมายขอที่ ๓ ที่ระบุใหสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ไดมาตรฐานตาม
เกณฑการประเมินของสมศ.มากกวารอยละ ๕๐  เห็นดวยกับการตั้งเปาหมายในลักษณะที่
ดีข้ึนกวาเดิม เชน มากกวาเดิมรอยละ ๑๐ เพราะมีสถานศึกษาหลายแหงที่ไดมาตรฐานใน
ระดับสูงมากกวารอยละ ๕๐ อยูแลว  และเสนอใหตั้งเปาหมายตามกลุมประเภทโรงเรียนที่
มีลักษณะหลากหลาย หรือโรงเรียนที่อยูในในกลุมประเภทเดียวกัน และผลักดันใหเพิ่ม
ระดับสูงข้ึนไป  

๒) เปาหมายขอ ๒ ที่ระบุใหผูจบการศึกษามีงานทําภายใน ๑ ป หลังจากจบ
การศึกษา มากกวารอยละ ๙๐  เปนเปาหมายที่ไมสมจริง เชน กรณีที่บัณฑิตจบออกไปขับ
รถแท็กซี่ ซึ่งถาถือวามีงานทําภายในหนึ่งป ก็จะไดตามเปาที่กําหนด ซึ่งจะวัดอะไรไมได
ในที่สุด การจางงานจะขึ้นอยูกับกับสภาพเศรษฐกิจ แตจากการประเมินสภาพเศรษฐกิจ
ไทยใน ๔๐ ปที่ผานมา นับวาไทยคอนขางมีการจางงานที่สูง เพราะมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควร ยกเวนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในบางโอกาสเทานั้น  

๓) การตั้งเปาหมายขอ ๔ ที่มีการนําเกณฑการจัดอันดับความสามารถดาน
การศึกษาของไทยในระดับนานาชาติโดยสถาบันพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (IMD) 
มาเปนเกณฑอาจะไมใชตัวชี้วัดจริงทั้งหมด เนื่องจาก IMD ไมสามารถบอกสิ่งที่ตองการ
ตามยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง และการตั้งเปาหมายวาอันดับ
ความสามารถดานการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติโดย IMD ไมเกินอันดับที่ ๔๐ ใน 
๖๐ ประเทศ เปนเปาหมายที่ไมทะเยอทะยาน (ambitious) พอ เนื่องจากปจจุบันไทยอยู
อันดับที่ ๔๖ การตั้งเปาหมายวาไมเกินอันดับ ๔๐ ในป ๒๕๕๕  จึงเปนเปาหมายธรรมดา
ที่สูงข้ึนเพียง ๖ อันดับภายใน ๕ ป  ซึ่งเปนเปาหมายที่ไมจําเปนตองเรงรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแตอยางใด  



 ๓๐

 ๔) ควรมีการสรางแรงจูงใจและกลไกการนํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปสูการปฏิบัติใหชัดเจนมากขึ้น และควรมีการกําหนดตัวบงชี้ใหชัดเจนทุกเรื่อง
เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลตอไป    

๕) ควรมีกําหนดเปาหมายกรอบเวลา ในแตละยุทธศาสตรใหชัดเจน และควร
แตกตางกัน เพราะตัวบงชี้บางตัวอาจใชเวลาในการดําเนินการมากกวาตัวอื่น นอกจากนั้น 
เห็นวาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาดังกลาวใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติได จําเปนตองมียุทธศาสตรที่สามารถควบคุมการขับเคลื่อนกลไกทางการบริหารไว
ดวย รวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญในการขับเคล่ือนแตละยุทธศาสตรดวย และตองคิด
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทางดานงบประมาณเพื่อใชงบประมาณที่มีอยูใหคุมคา 
โดยคิดตนทุนตอหัวในการจัดการศึกษาแตละประเภทแบบสมจริง เพื่อใหไดคุณภาพ
การศึกษาตามที่ตองการ โดยอาจตองมีการโอนยายงบประมาณมาจากกระทรวงอื่นที่
อาจจะมีความจําเปนไมมากเทากับกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นวาจํานวนงบประมาณที่
กระทรวงศึกษาธิการไดรับในปจจุบันไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพได  

ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช มีความเห็นและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
๑) เห็นดวยกับยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษา แตควรเรงผลักดันยุทธศาสตรนี้ให

เสร็จสิ้นกอนหมดวาระของรัฐบาลปจจุบัน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ตอไป  
 ๒) มีความเห็นวาสมศ.ไดจัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาให
เกิดขึ้นในวงการศึกษาไดอยางนาเชื่อถือมากที่สุด และเห็นวาควรนําผลการประเมินไปใช
เปนตัวเรงในการพัฒนาคุณภาพของครู และเปนเกณฑในการพิจารณาเรื่องความกาวหนา
ของครูรวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆ ของครู  โดยเฉพาะในโรงเรียนรัฐบาล ใหใชสัมฤทธิผล
ของเด็กเปนเกณฑในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของครู เพื่อทําใหครูเกิดกําลังใจในการทํางาน 
ไมใชเวลาสวนใหญไปกับการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งโดยไมไดชวยใหประสิทธิภาพการ
เรียนของเด็กดีข้ึน 
 ๓) ยุทธศาสตรที่ ๓ ที่มีมาตรการใหเรงจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความเห็นวาควรเรงการใชสื่อการเรียนการสอนทุก
รูปแบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู  ในขณะเดียวกันควรเรงผลิตสื่อใหมาก
เพื่อใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน โดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การมีสื่อการสอนที่พอเพียง และนําสื่อเหลานี้ไปใชในใน



 ๓๑

โรงเรียนตางๆ เพื่อสามารถพัฒนาใหเด็กไดรับความรูในระดับที่ใกลเคียงกัน ครูจะไดลด
ปริมาณและเวลาในการสอนลงไป และทําใหครูมีเวลาไปพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น  

นายประพล วิระพรสวรรค มีความเห็นวาในยุทธศาสตรขอ ๑ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ในภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนเรื่องการพัฒนาคนพอสมควร แตปญหาที่พบ คือ 
ผูเรียนมาจากพื้นฐานของการเลือกอาชีพตามที่คะแนนหรือระบบการศึกษาพาไป ซึ่งทําให
เกิดการสูญเสียตอการลงทุนพัฒนาตอยอด จึงขอเสนอเปาหมายเพิ่มเติมใหพัฒนาผูเรียน
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีเปาหมายในชีวิต  และควรเพิ่มการจัดใหมี
ฐานขอมูลของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรการขอที่ ๕ ในยุทธศาสตรที่ ๑ เพื่อใหมี
ความตอเนื่องในทุกระดับ และหลังจากที่จบการศึกษาแลว มีฐานขอมูลเชื่อมโยงไปสู
กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งฐานขอมูลนี้
จะเปนฐานขอมูลกําลังคนของชาติที่กระทรวงศึกษาธิการควรจะเปนผูจัดทําฐานขอมูลที่
ใหญที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 ๒) ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาซึ่งปจจุบันมี
อยูมากและระบบเครือขายก็สมบูรณ แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ ความยากในการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอใหมีกลยุทธขอ ๔  คือการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
งายและสะดวกตอการเขาถึง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เสนอใหมีระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษา  และใหนํามาเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อทราบทุกระยะ 
อาจจะเปนชวงเวลา ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เปนตน   

ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีความคิดเห็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ เรื่องการดูแลเด็กปฐมวัย ถากระทรวงศึกษาธิการดูแลเพียง ๑ 

ปกอนเขาระดับประถมศึกษาปที่ ๑ หรือในระดับอนุบาลเทานั้น ก็จะชาเกินไป ฉะนั้นจึง
ควรมีมาตรการที่สามารถเชื่อมโยงใหเห็นถึงบทบาทของครอบครัวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล ที่รับผิดชอบการดูแลศูนยเด็กกอนที่จะสงตอ
ใหโรงเรียน  
 ๒) ยุทธศาสตรที่ ๒ มาตรการขอ ๕ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดอายุงาน ที่เขียนไวเปนมาตรการเรื่องเงินอยาง
เดียว ซึ่งถือวาเปนเพียงสวนเดียวเทานั้น ประเด็นสําคัญคือ ตองสรางแรงจูงใจท่ีเชื่อมโยง
กับการมีใบประกอบวิชาชีพ  



 ๓๒

นายพนม พงษไพบูลย มีความเห็นวา ปญหาสําคัญของเรื่องคุณภาพการศึกษา 
เด็กไทยอานไมเกง และความสามารถทางดานคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา ซึ่งมีผลทําให
การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเปนไปไดชา เพราะหัวใจของคุณภาพการศึกษา
อยูที่การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และภาษา จึงเสนอใหมีกลยุทธที่เกี่ยวกับการ
แกปญหาเรื่องเด็กออนคณิตศาสตร เรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห และการสอนให
เด็กรูจักคิด และเนนใหการอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ไมใชเพียงการ
สงเสริม ซึ่งจะกลายเปนกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนทําเปนบางครั้งขาดความตอเนื่อง   

นายเจตน ประภามนตรีพงศ  เสนอความเห็นวาเห็นดวยกับยุทธศาสตรคุณภาพ
การศึกษาทั้ง ๖ ขอ  และมีความเห็นวากลยุทธที่ ๑ ในยุทธศาสตรที่ ๖ ที่ใหรัฐกําหนด
นโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนเอกชนเขามารวมจัดการศึกษา เปนเรื่องที่
ดีและเห็นควรใหการสนับสนุน เพราะการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน เปนการแบงเบา
ภาระของรัฐบาล โดยที่รัฐไมตองไปลงทุนดวยงบประมาณจํานวนมาก และถาสนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาใหมากขึ้น รัฐก็ไมตองไปลงทุนดวยเงินจํานวนมาก รวมทั้งไมตองจาย
เงินเดือนใหบุคลากรดวย ดังนั้นขอใหรัฐมีความจริงใจตอภาคเอกชนใหการสนับสนุนและ
สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น เพราะ
เอกชนมีศักยภาพและสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลายในทุกระดับและประเภท  
เพียงแตขอใหภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนรวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาจัด
การศึกษาอยางจริงจังมากขึ้น  

ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน มีความเห็นสอดคลองกับประธานวา วิธีการเขียน 
(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมมีพลัง และมีขอบเขตกวางเกินไป จึง
ขอเสนอใหปรับลดจํานวนยุทธศาสตรลง เชน อาจปรับรวมยุทธศาสตรที่ ๑ รวมกับ
ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตร ๓ รวมกับยุทธศาสตรที่ ๔  เพื่อใหเหลือแตยุทธศาสตร
สําคัญประมาณ ๓ ยุทธศาสตร ที่ดําเนินการแลวสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และมี
มาตรการประมาณ ๑๐ กวาขอ เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน และปรับการเขียนภาษาให
กระชับชัดเจนและมีพลัง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และงายตอการนําไปปฏิบัติ  

เลขาธิการคุรุสภา (นายจักรพรรดิ วะทา) มีขอสังเกตเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี้  
๑) จากการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรคุณภาพ

การศึกษาในชวงแรก มีความเห็นสอดคลองกันวา คุณภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ และมี
ความเรงดวน ถึงขนาดจะตองประกาศกฎอัยการศึกษา แตเมื่อพิจารณายุทธศาสตรและ
เงื่อนไขการนําไปสูการปฏิบัติที่เขียนมา เห็นวาเปนการเขียนธรรมดาๆ ไมกอใหเกิดพลัง 



 ๓๓

จึงอาจตองมีมาตรการที่เปนการระดมพลังจากทั่วประเทศ เพื่อขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมตอไป  

๒) เห็นดวยกับยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร  แตควรปรับ
มาตรการใหเหลือเฉพาะมาตรการสําคัญๆ เชน เรื่องการทบทวนการผลิตครูและควร
จัดลําดับความสําคัญเพื่อใหเห็นภาพที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดชัดเจนมากขึ้น  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถียร) เห็นดวยกับ
ยุทธศาสตรหลักทั้ง ๖ ยุทธศาสตร  แตควรแบงมาตรการเปนระยะส้ัน  ระยะกลาง และ
ระยะยาว และหลายเรื่องอาจมีแผนปฏิบัติการที่ซบซอนพอสมควร  ซึ่งควรจัดทํา
รายละเอียดไวในแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ และทําใหกระชับมากขึ้น  สวนเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ บางสวนสามารถใชงบประมาณป ๒๕๕๑ หรืออาจจะตองปรับปรุง
งบประมาณใป ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมการสําหรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว 
นอกจากนั้นการดําเนินงานตามมาตรการบางเรื่องอาจจะตองไปปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการไดตามมาตรการเหลานั้น บางเรื่องอาจจําเปนตอง
จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม และสวนที่เห็นวามีความสําคัญคือบทบาทของภาคเอกชน ที่
ครม.ไดอนุมัติเห็นชอบเรื่องการกําหนดสัดสวนการลดภาระของภาครัฐ และเพิ่มการมีสวน
รวมของภาคเอกชนไวอยางชัดเจน จึงควรจะนํามติครม .ดังกลาวมาเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการตรงนี้ดวย  

รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  เห็นดวยที่ควรจะมีการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติการอยางเรงดวน โดยมีขอเสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) ขอใหมีการปรับถอยคําในเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๒๐ สวนที่เปน
วิสัยทัศน  เพราะปจจุบันมีลักษณะการเขียนวิสัยทัศนรูปแบบใหม ที่ไมใชเปนการเขียนเชิง
พันธกิจ  และโดยภาพรวมสวนที่เปนวิสัยทัศนและพันธกิจ จะเนนที่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษโดยเนนที่ผูเรียนอยูแลว จึงอาจปรับชื่อยุทธศาสตรที่ ๑ จากการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เปนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษา 
 ๒) เห็นดวยวาควรจะมีการปรับแกไขตั้งแตยุทธศาสตรที่ ๑-๖ เพราะยุทธศาสตร
บางดานอาจจะรวมกันได นอกจากนั้นในมาตรการบางขอ โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรการใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ มีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย วานอกจากจะมีกลยุทธการสรางสังคมแหงการเรียนรูแลว ควรรวมเรื่องการ
พัฒนาสถานประกอบการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพราะถือเปนการศึกษาตาม



 ๓๔

อัธยาศัย ที่ผูเรียนสวนหนึ่งอยูกับการศึกษานอกระบบและอยูกับสถานประกอบการ และ
ควรเพิ่มเรื่ององคกรแหงการเรียนรูไวในสังคมแหงการเรียนรูดวย หรือจะเพิ่มยุทธศาสตร
เกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูเปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งก็ได  สวนยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่องการ
พัฒนาครู การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร ควรจะเพิ่มเรื่องการประเมินผลงาน
บุคลากรที่เนนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 ๓) ยุทธศาสตรที่ ๔ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในกลยุทธที่ ๒ ที่พยายาม
แกปญหาผูจบอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน  ควรจะเพิ่มมาตรการเรื่องของการวิจยและ
การพัฒนาอาชีพใหม เพราะขณะนี้ปญหาสําคัญอยูที่การขาดสมดุลยระหวางคนที่จะเขาสู
วิชาชีพและอาชีพใหมๆ ที่มีในสังคม ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาอาชีพใหมๆ ใหเกิดขึ้นไหมใน
ระบบอาชีวศึกษา   

๔) ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีความเห็นวาไมได
รวมมาตรการเรื่องการสงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรู
และคุณภาพของผูเรียน ควรจะมีการมาตรการเรื่องการสงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามา
พัฒนาการเรียนรูและคุณภาพของผูเรียนมีบทบาทในการชวยสอนซอมเสริม โดยไมคิด
คาบริการ โดยรัฐบาลใหการสนับสนุน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสวนหนึ่งดําเนินการอยูแลว แต
สวนหนึ่งเปนโรงเรียนกวดวิชาที่เก็บคาใชจาย ดังนั้น จะทําอยางไรใหสื่อสารมวลชนเขามา
มีบทบาทเรื่องการสอนซอมเสริมใหมีราคาถูกลง 

ประธานชี้แจงวา ยุทธศาสตรที่ ๑ จะปรับแกไขเปนเรื่องการเตรียมความพรอม และ
การใหเด็กมีพัฒนาการที่เพียงพอกอนเขาเรียน  

 ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(นางสุวรรณี คํามั่น) มีความคิดเห็นและขอสังเกต ดังนี้ 

๑) เห็นดวยกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ซึ่งถือวา
เปนการบูรณาการที่สําคัญที่การศึกษาทุกระดับควรตั้งเปาหมายไปสูคุณภาพใหได แตมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคไปสูยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การเตรียมความพรอมของผูเรียน มีความเห็นวาในการรณรงคใหผูปกครองมีความรูความ
เขาใจเรื่องพัฒนาการทางสมองของเด็ก ยังไมเพียงพอ ควรสรางความรูความเขาใจ
ทางดานสติปญญา อารมณ และคุณธรรมจริยธรรมพรอมกันไป เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหรอบดาน และเพื่อพรอมจะอยูในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางมีจิตสาธารณะ 
สามารถทํางานรวมกันและสรางเครือขายรวมกันได  
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๒) การแนะแนวอาชีพ หรือการเรียนตอตามความถนัด อาจเปนเรื่องธรรมดา ที่เคย
ทํามาหลายครั้ง ในการจัดทําแผนปฏิบัติการอาจจะไมมีนวัตกรรมที่หลากหลาย มี
ความเห็นวาหลายเรื่องที่เคยดําเนินการมาแตอาจจะมองไมชัดเจน ที่ผานมาไดมีโครงการ
ที่เปนการสรางความตองการและรายได (create demand create income)หลายโครงการ 
เชน โครงการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ  (TCDC) เปนตัวอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กไดไป
เห็นและทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับแนวทางการไปสูอาชีพตางๆ  ซึ่งนับเปน
ตัวอยางหนึ่งของการสรางนวัตกรรมเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงที่ตอบสนองกับความตองการ 

๓) ยุทธศาสตรที่ ๖ ในมาตรการขอ (๑) การสนับสนุนเอกชนเขามารวมจัด
การศึกษา กรณีที่รัฐไมควรเขาไปจัดการศึกษาในพื้นที่และสาขาที่เอกชนจัดไดมีคุณภาพดี 
แตปจจุบันรัฐเขาไปจัดทุกอยาง และคงจะยุบเลิกยาก จึงควรมีแนวทางการสรางเครือขาย 
และการสงเสริมคุณภาพรวมกันระหวางรัฐและเอกชน มากกวาจะกําหนดวารัฐไมควร 
เขาไปจัด  
 ๔) ควรมีการพิจารณาทบทวนมาตรการเรงดวน ที่มุงไปสูคุณภาพการศึกษาอยาง
แทจริง เพราะการจะกําหนดใหยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาเปนวาระแหงชาติ ไมได
หมายความวายุทธศาสตรในแตละระดับหรือแตละองคกรหลักจะไมมีความสําคัญ แต
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้นับเปนการบูรณาการไปสูคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน ดังนั้นเมื่อจะพิจารณาความสําคัญ ตองพิจารณาถึงสิ่งที่มีความ
เปนไปไดอยางชัดเจน เพราะวาหลายเรื่องในเอกสารทั้งฉบับยอและฉบับเต็ม มีทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ควรมีการจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการในสวนที่เปนเรื่องเรงดวน
พรอมทั้งการพิจารณาถึงวงเงินงบประมาณที่ใช  ในปจจุบันถาพิจารณาจากการสํารวจ
สถิติการจางงานพบวาผูจบระดับอุดมศึกษามีสถิติการไมมีงานทําานมากกวาระดับอื่นๆ 
ตามมาดวยระดับอาชีวศึกษาา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการจางงานที่ต่ําที่ยังไมสามารถทําให
เกิดความสมดุลได  

 นายพงษศักด อังกสิทธิ์ มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะใหเปนระเบียบวาระแหงชาติ โดย

กําหนดระยะเวลาดําเนินการไว ๕ ป  มีความเห็นวาคงไมสามารถดําเนินการไดประสบ
ความสําเร็จตามที่กําหนดไวทุกประการ  เนื่องจากมีขอบเขตกวาง แตเห็นวายุทธศาสตรที่
มีความสําคัญและตองเรงดําเนินการ คือ ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่๒ และยุทธศาสตร
ที่ ๓ ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษา ซึ่งถา
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สามารถจัดกลุมและผนวกรวม ดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดไวก็นาจะเกิดผลงานที่
ชัดเจนได  
 ๒) ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
ในกลยุทธที่ ๑ เรื่องการแกไขการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ 
กลยุทธที่  ๒  การพัฒนาครูประจําการนาจะมีความสําคัญมากกวาเรื่องของการผลิตครู
ใหม  เพราะปจจุบันตองการใหการพัฒนาคุณภาพเพิ่มข้ึนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ควรให
ครูอาจารยที่รับผิดชอบดานการเรียนการสอน ไดรับการยกระดับความรูและความสามารถ
ใหสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในขณะนี้ไดมีความรวมมือจากหลายฝายเพื่อการพัฒนาครูใน
โรงเรียน สวนการผลิตครูหรืออาจารยใหม เห็นวาควรเพิ่มสมรรถนะหรือเพิ่มสมรรถภาพ
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในอดีตเคยมีบทบาทสําคัญดานการผลิตครูโดยตรง  
 ๓) ควรมีแนวทางการสรางแรงจูงใจใหคนดีเขามาเรียนครู หรือเปนผูสอนในอนาคต 
ขณะนี้มีตัวอยางที่มหาวิทยาลัยหลายแหงรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร จัดตั้งโรงเรียน ที่
เปนหองเรียนเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร  และในอนาคตเมื่อเด็กเหลานี้เขาสูระบบ
อุดมศึกษา จะสามารถเปนนักวิจัยทางวิทยาศาสตร กระทรวงศึกษาธิการจึงควรจัดทํา
แนวทางใหเด็กที่อยากจะเปนครูที่เกง  เขาไปในกระบวนการผลิตลักษณะนี้  ซึ่งจะทําใหได
ครูในอนาคตที่มีความรักรักตอวิชาชีพครูและไดรับการปลูกฝงนิสัยการเปนครู  
 ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปจจุบันมีองคกรที่เกี่ยวของ
ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจํานวนมาก เชน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ รวมท้ังในปจจุบันมีการสงเสริมและ
พัฒนาการเรื่องการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิคส (e-learning) มากขึ้น  ดังนั้น ครู
อาจารยจึงควรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย  

ประธานสรุปวา ขณะนี้ทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวายุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะเปนปญหาวิกฤติของประเทศไทยที่ตอง
เรงดําเนินการ  โดยไดมีการบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการไวทั้ง
หมดแลว ทั้งนี้ประธานจะมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปรับแกไข
เอกสารตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการใหสมบูรณตอไป   

นอกจานี้ ยังไดเนนยํ้าวา การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรหลักนั้น ไดมีการพิจารณาเลือกแตยุทธศาสตรและมาตรการที่
สําคัญเรงดวน  แตในการนํายุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตอง
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จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียดที่กําหนดไวอยางชัดเจน เชน การ
กําหนดสัดสวนใหภาคเอกชนรวมจัดการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งขณะนี้มีขอมูล
ครบถวนแลว  

มติที่ประชุม 
๑. ที่ประชุมใหความเห็นชอบ(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา: 

ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิจารณาปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม และใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป จากนั้นใหองคกรหลักในกระทรวง ศธ. รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรฯ/ มาตรการใหแลวเสร็จภายใน ๑-๓ เดือน 
เพื่อใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

๒. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวมกับองคกรหลักติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรฯ และขอตกลงที่แถลงไวรวมกันในปฏิญญาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําเสนอตอคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบเปนระยะ ๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ตามผลการวิจัย 
 ความพอดีของเขตพื้นที่การศึกษา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสมเกียรติ ชอบผล) 
รายงานวา การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ตามผลการวิจัยความพอดีของเขต
พื้นที่การศึกษา มีความเปนมา ดังนี้ ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๓ กําหนดใหการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวน
ประชากร  วัฒนธรรม และ ความเหมาะสมดานอื่น  เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการอาชีวศึกษา และ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจาบุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ๒) กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศจํานวนเขตพื้นที่การศึกษา ๑๗๕ เขต ตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนตนมา และประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี และ นราธิวาส จังหวัดละ ๑ เขต 
ตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมเปน ๑๗๘ เขต  ๓) ผลจากการวิจัย ติดตาม และ
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ประเมินผลของสกศ. สพฐ. และผลการตรวจราชการตามนโยบายการศึกษาของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รวมทั้งขอเสนอปญหาของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สอดคลองตรงกันวา การบริหารจัดการศึกษายังไมทั่วถึง ครูและ
บุคลากรขาดคุณภาพ และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ๔)  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๔๙ ของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ สวนใหญมีมาตรฐาน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ และ๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให สพฐ.รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความเหมาะสม 
ตามที่ไดรับขอมูลการรองเรียนและเสนอแนะจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมมือกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ ดําเนินการวิจัยความพอดี
ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
เพียงพอของเขตพื้นที่การศึกษาในการใหบริการทางการศึกษาตามภารกิจ และ เพื่อศึกษา
ความสอดคลองของภาระงานตามอํานาจหนาที่กับโครงสรางและอัตรากําลัง   

วิธีการดําเนินงานวิจัย โดยการสังเคราะหเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
วิเคราะหตัวบงชี้และขนาดของเขตพื้นที่การศึกษาที่เหมาะสม  โดยกําหนดตัวแปรบงชี้
คุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด ๑๐ ตัว ซึ่งไดแก จํานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด  จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียนประถมศึกษา จํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษา จํานวนประชากรวัยเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวนบุคลากรตามกรอบ และ ระยะทางโดยเฉลี่ยจากสถานศึกษาถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น สอบถามและสนทนา
กลุม ๔ ครั้ง ปฏิบัติการภาคสนาม ๔ ครั้ง  สังเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สรุปผลการวิจัยและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  โดยผลการสังเคราะห
รูปแบบ ขนาดเขตพื้นที่การศึกษาที่เหมาะสม ยึดหลักการความเปนเอกภาพดานนโยบาย
การศึกษา มาตรฐาน และ ประกันคุณภาพ  การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด



 ๓๙

การศึกษา การใชเขตอําเภอเปนหนวยพื้นฐาน และ การบริหารจัดการที่ดี การระดม
ทรัพยากร การมีสวนรวม 

ผลจากการวิจัยความพอดีของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
  (๑) พื้นที่ปกติ 
   ผลการวิจัยพบวามีเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ปกติ ซึ่งมีจํานวนสถานศึกษา
มาก(เกิน ๒๕๐โรง) และมีระยะเดินทางโดยเฉลี่ยระหวางสถานศึกษาถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไกลมาก (๓๒ – ๘๐ กิโลเมตร) ซึ่งควรพิจารณาปรับปรุงใหมีขนาดเหมาะสม 
จํานวน ๔ กลุม ดังนี้ 
  กลุม A จําเปนอยางย่ิง เนื่องจากมีจํานวนสถานศึกษามากเกินไป (มากกวา 
250 โรง และมีระยะทางเฉลี่ยมากจากสถานศึกษา (๔๖-๘๐ กิโลเมตร) ประกอบดวย เขต
พื้นที่การศึกษา ใน ๔ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี อุทัยธานี เลย(เขต ๑) และ  มหาสารคาม 
(เขต ๒)  รวมจํานวน ๔  เขตพื้นที่ 

กลุม B จําเปน เนื่องจากมีจํานวนสถานศึกษามากเกินไปและมีระยะทางโดย
เฉล่ียจากสถานศึกษาถึงสํานักงานเขตพื้นที่คอนขางไกล  (๓๑ -๔๕  กิ โลเมตร ) 
ประกอบดวย  เขตพื้นที่การศึกษา ใน ๙ จังหวัด (สุรินทร นครพนม สกลนคร ขอนแกน 
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช มุกดาหาร ชัยภูมิ และ อุดรธานี) รวม จํานวน ๑๑ เขตพื้นที่   

กลุม C  ควรปรับปรุง เนื่องจากมีจํานวนสถานศึกษามากเกินไป (มากกวา 
๒๕๐ โรง) ประกอบดวย เขตพื้นที่การศึกษาใน ๖ จังหวัด (รอยเอ็ด  สุรินทร มหาสารคาม 
อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ และ พัทลุง) รวม จํานวน ๗ เขตพื้นที่   

กลุม D ควรปรับปรุง เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยูระยะเดินทางโดยเฉลี่ยหางไกล
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๔๖-๘๐ กิโลเมตร) ประกอบดวย เขตพื้นที่การศึกษาใน ๕ 
จังหวัด (นครสวรรค กระบี่  นาน เชียงใหม และ กาญจนบุรี)  รวม จํานวน ๕ เขตพื้นที่    

 (๒) พื้นที่พิเศษ 
ผลการแบงเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑพื้นที่พิเศษที่มีลักษณะภูมิประเทศ

พิเศษ ซึ่งเปนเขตพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศยากลําบากตอการเดินทางและการติดตอ 
สื่อสาร ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรีเขต ๓ จังหวัดเชียงใหมเขต ๕ และ จังหวัดพัทลุง   

จากการกําหนดหลักการและเกณฑในการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มในเขต
พื้นที่จังหวัดที่มีความจําเปนเรงดวนจําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี เลย มหาสารคาม กาญจนบุรี 
เชียงใหม และ พัทลุง    

 



 ๔๐

สาระสําคัญของขอเสนอในการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา  (เพิ่มเติม )  มี
วัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารและการจัดการศึกษาใหสามารถบริการ
ไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๒) ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนใหไดมาตรฐาน ๓) ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ๔) สงเสริม
สวัสดิภาพ ขวัญกําลังใจและลดอัตราความเสี่ยงของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให
คําแนะนําการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) เพิ่มข้ึน ๗ เขต  ดังนี้ 

ปราจีนบุรี  เดิมมี ๑ เขต เพิ่มเปน ๒ เขต 
อุทัยธานี  เดิมมี ๑ เขต เพิ่มเปน ๒ เขต 
เลย   เดิมมี ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต 
มหาสารคาม  เดิมมี ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต 
กาญจนบุรี  เดิมมี ๓ เขต เพิ่มเปน ๔ เขต 
เชียงใหม  เดิมมี ๕ เขต เพิ่มเปน ๖ เขต 
พัทลุง   เดิมมี ๑ เขต เพิ่มเปน ๒ เขต 

(รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๒) 

การพิจารณา 
 นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีขอสังเกตวา เขตพื้นที่การศึกษาเหตุใดจึงไมมีการพิจารณา
เพิ่มในกลุม B จําเปน กลุม C ตองปรับปรุง กลุม D ตองปรับปรุง หากไมมีการเพิ่มเขต 
สพฐ. จะมีมาตรการชวยเหลือเขตพื้นที่ดังกลาวอยางไร ทั้งนี้ สพฐ. ควรมีมาตรการที่
ชัดเจนในการแกปญหาเขตพื้นที่กลุม B C และ D  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงวา กลุม B ประกอบดวย 
เขตพื้นที่การศึกษา ๙ จังหวัด รวม จํานวน ๑๑ เขตพื้นที่  ซึ่งจากการสอบถามและสนทนา
ในพื้นที่พบวามีปญหา แตสพฐ. จะใชวิธีการปรับระบบการบริหารจัดการ เชน ใหมีหนวย
บริการเพิ่มข้ึนจากเดิมไปอยูที่อําเภอถาแกปญหาไมได อาจจะตองมีการทบทวนอีกครั้ง
หนึ่ง แตเนื่องจากมีทรัพยากรคอนขางจํากัด จึงชะลอกลุม B ไวกอน  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า ไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมวาขอให สพฐ. กําหนดมาตรการที่
ชัดเจนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุม B C และ D เชน การพัฒนาเจาหนาที่เปนพิเศษ 
หากเปนพื้นที่หางไกลควรเพิ่มพาหนะเดินทาง และประธาน ขอให สพฐ. แกปญหาโดยใช
วิธีการบริหารจัดการในการชวยเหลือในทั้ง ๓ กลุมกอน เชน การเสริมอัตรากําลัง  



 ๔๑

เพิ่มหนวยบริการที่อําเภอ ซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(นายสมเกียรติ ชอบผล) ขอรับขอคิดเห็นของกรรมการไปดําเนินการและชี้แจงเพิ่มเติมวา 
ขณะนี้ในบางเขตพื้นที่ที่มีสถานศึกษาเอกชนเปนจํานวนมากก็ตั้งกลุมเอกชนเพิ่มข้ึน ซึ่ง
สามารถจะยืดหยุนในเรื่องของอัตรากําลังของเขตพื้นที่ได 

 นายอมเรศ ศิลาออน มีความเห็นวา ควรปรับเปล่ียนคํานิยามของเขตพื้นที่
การศึกษากลุม แกเปน ควรปรับปรุงอยางย่ิง กลุม C แกเปน ควรปรับปรุงปานกลาง และ
กลุม D เปน ควรปรับปรุง  

 ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีความเห็นวา การขอเสนอเพิ่มเขตพื้นที่
การศึกษาควรตรวจสอบวามีความจําเปนอยางย่ิง แลวสามารถเกลี่ยอัตรากําลังไดจริงมิใช
เปนการขอเพิ่มอัตรากําลังภายหลัง 

 ประธาน มีความเห็นวา เรื่องการเกลี่ยอัตรากําลังไมนาจะเปนปญหา เนื่องจากมี
ขาราชการประมาณหมื่นคนที่ ยังไมมีอัตราลง ซึ่งทําใหบุคคลเหลานี้ เสียโอกาส
ความกาวหนาแตปญหาอาจเปนเรื่องของพื้นที่และอาจกระทบความเปนอยู เปนตน  

 ผูอํานวยการสํานักรับรองคุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษา มีความเห็นวา 
ควรมีการระบุไววา การเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษากลุม B C และ D จะใชวิธีการปรับระบบ
การบริหารจัดการไปกอน แตหากมีปญหาก็สามารถทบทวนการแบงขตพื้นที่เพิ่มอีกครั้งหนึ่ง  

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย มีความเห็นวา การเกลี่ยและอัตรากําลังของการเพิ่ม ๗ 
เขตพื้นที่การศึกษาใหมนั้น ขอใหมีการเกลี่ยอัตรากําลังใหเหมาะสมใกลเคียงกับกรอบ
อัตรากําลังที่เล็กที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อที่จะใหมีการประสานงานเพียงพอและ
เปนการจูงใจ 

ประธาน มีความเห็นในการแบงเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม ดังนี้ ๑) การกระจาย
อํานาจไปสู สถานศึกษา  โดยใชสถานศึกษาเปนฐานในการบริหารจัดการ  ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดเรงการออกกฎกระทรวงฯ ดังกลาว พรอมกับไดจัดระบบและ
ฝกอบรมบุคลากรเรียบรอยแลว จํานวน ๑๔,๐๐๐ คน และมีสถานศึกษานํารอง ๖๑๐ โรง 
ขณะกําลังดําเนินการระยะที่ ๒ ฝกอบรมบุคลากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาคน จะทําให
สถานศึกษามีความเขาแข็งสามารถเปนฐานในการบริหารจัดการได ซึ่งจะชวยลดภาระงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษาดวย ๒) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสรางใหมีเขตพื้นที่การศึกษา 
คือ การสรางทองถิ่นทางการศึกษา เพื่อประโยชนของการจัดการศึกษาใหกับเด็กและ
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ประชาชนในการแบงเขตพื้นที่จึงตองคํานึงถึงความเปนทองถิ่น คนที่อยูในเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกัน เพื่อใหรูสึกมีสวนรวมและตองมีอัตลักษณ วัฒนธรรมของทองถิ่น 

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ มีความเห็นวา ควรเพิ่มเรื่องการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเปนการบูรณาการที่เขตพื้นที่การศึกษาจะทําไดมาก 
และเขตพื้นที่การศึกษาเหลานี้จะมีโรงเรียนขนาดเล็กอยูมาก 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดเสนอความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรไวดังนี้  
๑) ควรกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยใหชัดเจนขึ้น เนื่องจากผลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถ
ตอบโจทยไดแควา ควรกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาใหมอยางไร ตามเกณฑที่กําหนดไว
ขางตน แตไมสามารถไปถึงระดับที่สามารถตอบโจทยไดวา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานและเพื่อใหชุมชนทองถิ่นไดมีโอกาส
เขารวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางใกลชิด ทั่วถึง และเปนไปตามความ
ตองการสอดคลองกับอัตลักษณ วัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น  ๒) เหตุใดจํานวนกลุมตัวอยาง
ในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จึงมีความแตกตางกันมากเมื่อเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
๓) ควรนําขอมูล/ผลวิจัยที่ไดมาจัดทําเปนขอเสนอแนะสั้น ๆ ที่เปนประโยชน เชน หาก
พบวา (๑) จะมีปญหาการเกลี่ยกําลังคนไปตามเขตพื้นที่ที่กําหนดขึ้นใหม ควรให
ขอเสนอแนะสั้น ๆ วา ควรมีมาตรการระวังในเรื่องนี้ (๒) บางเขตพื้นที่การศึกษามี
สถานศึกษาหลายแหงไมไดคุณภาพ อาจมีการเสนอใหมีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 
การพัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรคูกัน เพื่อปรับปรงุคุณภาพการ
ใหบริการของเขตพื้นที่ หรือปรับฐานทางทรัพยากรตั้งตนที่แตกตางกันใหอยางนอยผาน
มาตรฐาน โดยเฉพาะในชวงตนอาจตองไดรับงบมากกวาเขตพื้นที่อื่น เปนตน  ๔) ควร
จัดระบบขอมูลที่มีใหมากที่สุดเพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของหรือโครงการวิจัยที่
ทํางานดานเขตพื้นที่การศึกษา ใหไดใชประโยชนรวมกัน 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) เพิ่มข้ึน ๗ เขต ใน ๗ 

จังหวัด ดังนี้ ปราจีนบุรี เดิมมี ๑ เขต เพิ่มเปน ๒ เขต อุทัยธานี เดิมมี ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ 
เขต เลย เดิมมี ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต มหาสารคาม เดิมมี ๒ เขต เพิ่มเปน ๓ เขต
กาญจนบุรี เดิมมี ๓ เขต เพิ่มเปน ๔ เขต เชียงใหม เดิมมี ๕ เขต เพิ่มเปน ๖ เขต และ
พัทลุง เดิมมี ๑ เขต เพิ่มเปน ๒ เขต 
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

นางสาวสุรางค  วรีกิจพาณิชย 
นายวีระ  พลอยครบุรี 
นางโชติกา  วรรณบุรี 
นางนันทิชา  แจมนุราช  

                                                             ผูจดรายงานการประชมุ 

นางสิริพร    บุญญานันต  
 รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 

 


